


แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฉบับพิเศษ ต้อนรับปีชวด ขอน�า
สนอการเปิดแผนธุรกิจปี2563 ของเหล่าบริษัทจด
ทะเบียน แต่ละบริษัทฯ จะก�าหนดยุทธศาตร์ มีสูตร-
เป้ารายได้ สร้างการเติบโตอย่างไรในปี2563 นับเป็น
โจทย์ที่ท้าท้ายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่าง
ประเทศ และชวนให้ติดตามแบบอย่ากระพริบตา....  

	 CHOW	มั่นใจปี	63	กลับมาโชว์ฟอร์มสวยอีกครั้ง	หลังโรงงานผลิต
เหล็กปรับโฉมแล้วเสร็จ	พร้อมกลับมารับจ้างผลิตเต็มรูปแบบในต้นปีหน้า	
ด้วยต้นทุนท่ีต�่าลง	มั่นใจสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องในอนาคต

 นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร	
บริษัท	เชาว์	สตีล	อินดัสทรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHOW	ผู้ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว	(Steel	Billet)	รายใหญ่
ของประเทศท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	และธุรกิจพลังงาน	
ประเภทโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์	ทั้งในและต่างประเทศ	เปิดเผย
ถึงความคืบหน้าของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวว่า	
โรงงานการผลิตเหล็กแท่งยาว	เฟส2	ในอ�าเภอกบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	
ที่มีก�าลังการผลิตสูงสุด	480,000	ตันต่อปี	และได้หยุดการผลิตเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตไปก่อนหน้านี้นั้น	ขณะนี้กระบวนการ
ปรับปรุงได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	โดยได้เริ่มทดสอบการผลิต	เมื่อวันที่	9	
ธันวาคม	2562	และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ได้ตาม
ปกติ	ภายใน	60	วัน	ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตท�าได้เต็มประสิทธิภาพด้วย
ต้นทุนที่ต�่าลง	สะท้อนให้ธุรกิจเหล็กพลิกกลับมามีก�าไร	จากการรับจ้าง
ผลิตที่ช่วยลดความเส่ียงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ	ทั้งราคา
เหล็กและการแข่งขันในตลาด

CHOW พร้อมลุยรับจ้างผลิตเหล็ก 
4.8 แสนตัน/ปี มั่นใจปีหน้าเห็นธุรกิจเหล็ก
กลับมาโชว์ฟอร์มสวย

(ภาคจบ)

“โรงงานการผลิตเฟส 2 ปรับปรุงเพ่ือรองรับการ
รับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาวให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่
มีค�าส่ังซื้อมากกว่าปีละ 400,000 ตัน ซึ่งหลัง
การปรับปรุงใหม่จะสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว
ได้ในต้นทุนที่ลดลง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
และสามารถผลิตเหล็กในเกรดที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
สะท้อนให้ตัวเลขก�าไรในธุรกิจเหล็กปรับตัวดีขึ้นใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลังจากเริ่มเดินเครื่องผลิต
เหล็กต้นน�้าเต็มก�าลังตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป จะ
ได้เห็นธุรกิจเหล็กปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญใน
ปี 2563” นายศุภชัยกล่าว
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QTC มั่นใจรายได้ปี63 โตกว่าปีนี้
ที่คาดท�าได้ 1 พันลบ. ตามออเดอร์ใน
ประเทศ-ตปท.เพ่ิม เน้นงานมาร์จิ้นสูง

	 QTC	มั่นใจรายได้ปี63	โตกว่าปีนี้ที่คาดท�าได้	1	พันลบ.	ตามออเดอร์
ในประเทศ-ต่างประเทศเพ่ิม	เน้นงานมาร์จิ้นสูง	เผยตุน	Backlog	ในมือ	
440	ลบ.	รับรู้ปีหน้าทั้งหมด	พร้อมเล็งประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง	พร้อม
เตรียมชงบอร์ดสัปดาห์นี้	สรุปแผนลงทุนโรงไฟฟา้พลังงานน�้าในสปป.ลาว

 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	ประธานกรรมการบริหาร	
บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	QTC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาด
ว่ารายได้ปี2563	จะเติบโตกว่าปีนี้ที่คาดท�าได้	1,000	ล้านบาท	ขณะที่คาด
ก�าไรสุทธิจะท�าสถิติสูงสุดใหม่	เนื่องจากการจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟา้ให้กับ
ภาครัฐ	และการจ�าหน่ายกระแสไฟฟา้ของบริษัทย่อยทางอ้อมจะมีการปรับ
ตัวเพ่ิมขึ้น	หลังกระแสการใช้รถยนต์ไฟฟา้(EV)มาแรง	รวมทั้งภาครัฐยังมี
การผลักดันการลงทุนในพ้ืนที่เขตพิเศษตะวันออก(EEC)	และการก่อสร้าง
รถไฟฟา้ต่างๆ	ซึ่งโครงการเหล่านี้ต่างต้องใช้หม้อแลงไฟฟา้ทั้งสิ้น

 อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ (Backlog) 
จ�านวน 440 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ใน
ปีหน้าท้ังหมด และบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสเข้า
ประมูลงานใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานต่างประเทศที่เป็นโครงการ
ใหญ่และมีมาร์จิ้นสูงซึ่งในอนาคตบริษัทฯมีแผนเพ่ิม
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันมี
สัดส่วนรายได้อยู่ที่ 30% ในประเทศ70%

	 “ปีหน้าเรจะเน้นท�าอัตราก�าไรมากกว่ายอดขาย	ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจยัง
มีปัญหาอยู่ด้วย	และเราจะเน้นลดการสูญเสียจากการเก็บเงินไม่ได้ด้วย	
รวมทั้งเรามีแผนเพ่ิมสัดส่วนจากต่างประเทศตอนน้ีเราไปญี่ปุ่นมาแล้ว	ต่อ
ไปเรามีแผนไปเกาหลีต่อรวมถึงยุโรปด้วย	ซ่ึงเราจะไปพรีเซ็นต์ให้เขาดูว่า
เราเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ญี่ปุ่นและคุณภาพสินค้าเราดีเมื่อเทียบกับจีนและ
อินเดียแถมราคายังโอเคด้วย”	นายพูลพิพัฒน์	กล่าว

	 นายพูลพิพัฒน์	กล่าวเพ่ิมเติมว่า	ภายในสัปดาห์นี้(16-20	ธันวาคม	
2562)	จะมีการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด)เพ่ือเสนอแผนการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟา้พลังงานน�้าในสปป.ลาว	ซ่ึงเบื้องต้นจะเป็นการต่อ
รองราคารวมทั้งผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน(IRR)	รวมท้ังหากผ่าน
บอร์ดแล้วแบงก์จะมีการอนุมัติให้กู้เงินมาลงทุนหรือไม่	โดยคาดว่าบริษัทฯ
จะมีการกู้แบงก์ประมาณ70%	ส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดในมือ

(ภาคจบ)
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L&E หวังปีหน้า โตแบบก้าวกระโดด 
จากปีนี้ที่รายได้ลดลง

	 L&E	ส่งสัญญาณ	Q4/2562	ดี	รายได้โตต่อเนื่องจากไตรมาส	
3/2562	รวมท้ัง	ดีกว่างวดเดียวกันของปีก่อน	พร้อมตุนงานในมือ	1,500	
ลบ.	ทยอยรับรู้รายได้ถึงต้นปี	2563	วางกลยุทธ์	รุกตลาดอุปกรณ์แสง
สว่างต่อเน่ืองในปีหน้า	คาดก�าลังซ้ือฟื้ น	ผนวกกับงานโครงการ	และ
นโยบายภาครัฐเริ่มมีการเบิกจ่ายชัดเจน	หนุนความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	แถมมีลุ้นขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ิม	หลังเจรจา
ลูกค้าใหม่อยู่	2-3	ราย	คาดได้ข้อสรุปต้นปีหน้า	คาดเป็นแรงผลักดันให้	ป	ี
63	โตก้าวกระโดด

 นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	
ไลท์ติ้ง	แอนด์	อีควิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	L&E	ผู้น�าธุรกิจผลิตและ
จัดจ�าหน่ายโคมไฟฟา้	รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทย
และในภูมิภาคอาเซียน	เปิดเผยถึง	แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส	
4/2562	คาดว่ารายได้ของบริษัทฯ	จะเติบโตจากไตรมาส	3/2562	รวม
ถึงเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน	จากงานในมือ	(Backlog)	ณ	สิ้น
ไตรมาส	3/2562	มีรอไว้อยู่แล้วที่	1,500	ล้านบาท	ชึ่งจะรับรู้รายได้ในช่วง
ที่เหลือของปีน้ีต่อเน่ืองต้นปีหน้า

	 “ปีน้ีเป็นปีท่ีมีความท้าท้ายอย่างยิ่ง	ทั้งปัจจัยภายในของบริษัทฯ	ได้
ปรับโครงสร้างธุรกิจ	เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	ยัง
มีเหตุการณ์ส�าคัญหลายเรื่องที่เกิดขึ้น	ท�าให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัท	ทั้งในด้านลบ	และด้านบวก	เช่น	สงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีน	ที่ยังคงยืดเย้ือออกไป	ส่งผลให้มีสินค้าจีน
จ�านวนมาก	ทะลักเข้ามาในประเทศไทย	ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง	และ
ราคาสินค้าต้องปรับตัวลดลง	แม้ว่าราคาสินค้าที่ลดลงจะสามารถชดเชย
ได้ด้วยต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ	ที่สามารถปรับลดได้มากกว่า	ท�าให้
อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	ในปีนี้สูงกว่าปีก่อน	ๆ”	นายปกรณ์กล่าว

 แต่อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา กลับส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากผู้
ประกอบการ จากประเทศสหรัฐอเมริกาหลายรายได้
มาติดต่อเจรจา เพ่ือให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าให้แทน 
จากเดิมที่ให้ประเทศจีนผลิต โดยขณะนี้เจรจาอยู่ 2 
- 3 ราย คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในต้นปี 2563 
ซึ่งหากการเจรจาประสบความส�าเร็จจะท�าให้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ มีการเติบโตก้าวกระโดด

(ภาคจบ)
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L&E หวังปีหน้า โตแบบก้าวกระโดด 
จากปีนี้ที่รายได้ลดลง

	 ทั้งน้ี	จากการท่ีภาพรวมอุตสาหกรรมปี	2562	ไม่คึกคักเท่าที่ควร	
เนื่องจากมีการชะลอโครงการของภาครัฐในบางโครงการถูกเลื่อนส่ง
มอบออกไป	ได้แก่	งานอาคารเทียบเครื่องบินรอง	สนามบินสุวรรณภูมิ	
และงานบางส่วนของรัฐสภา	เป็นต้น	รวมไปถึง	ภาพรวมก�าลังซื้อของผู้
บริโภคลดลง	สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกาที่ยังยืดเยื้อ	และ
เศรษฐกิจโลก	ท่ีชะลอตัว	ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการในปี	2562	
ของ	L&E	คาดว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อย	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	จากปี
ก่อนมีรายได้	2,923	ล้านบาท	ขณะที่ผลประกอบการงวด	9	เดือนแรกปี
นี้	มีรายได้จากการขายและให้บริการ	1,861	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิ	22.7	ล้าน
บาท	มีสัดส่วนงานโครงการในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟา้และแสงสว่าง	68%	
เป็นรายได้หลัก

	 ส�าหรับเป้าหมายปี	2563	มั่นใจว่า	จะเป็นปีที่ดีของ	L&E	ต่อเนื่อง	
จากการเดินหน้าขับเคล่ือนธุรกิจแสงสว่างในประเทศไทยและในภูมิภาค
อาเซียน	ตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้	รองรับความต้องการใช้	LED	เพ่ิมสูงขึ้น	
คาดก�าลังซื้อผู้บริโภคจะฟื้ นตัว	งานโครงการจากภาครัฐบาลและเอกชน
เริ่มขับเคล่ือนเดินหน้าต่อ	โดยเฉพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างมาใช	้
LED	เพ่ือประหยัดพลังงานแทนของเดิม

 โดยปัจจุบันสัดส่วนพอร์ตรายได้ของบริษัทฯ 
แบ่งเป็นงานโครงการ 70%, งานค้าส่ง/ค้าปลีก 
25% และงานต่างประเทศ 5%

	 แต่อย่างไรก็ตาม	หากการเจรจากับผู้ประกอบการจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาประสบความส�าเร็จ	สัดส่วนพอร์ตรายได้จะเปลี่ยนไปอย่าง
มาก	เป็นงานโครงการ	45%,	งานค้าส่ง/ค้าปลีก	15%	และงานต่างประเทศ	
40%	(สัดส่วน	40%	ของงานต่างประเทศ	แบ่งเป็นตลาดในภูมิภาค
อาเซียน	ซึ่งยังคงเน้น	Business	Model	“Solution	Provider”	10%	
และตลาด	Mass	ท่ีส่งไปขายในประเทศท่ีอยู่ห่างไกล	เช่น	สหรัฐอเมริกา	
คาดว่าพอร์ตรายได้จะอยู่ที่	30%

	 “การเติบโตท่ีผ่านมาของบริษัทฯ	เป็นแบบ	Organic	Growth	เป็น
หลัก	แต่จากน้ีไปบริษัทฯ	จะเน้นเพ่ิมการเติบโต	ด้าน	Smart	Devices	
ด้าน	IoT	เพ่ือสอดรับกับยุค	Disruptive	Technology	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน	โดยมีนโยบายรักษาวินัย
ทางการเงิน	และจะรักษาสัดส่วน	D/E	ที่เหมาะสม	ไม่ให้เกิดปัญหาความ
เสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไป	พร้อมทั้ง	การขยายโอกาสทางการตลาด
ไปยังสหรัฐอเมริกา	เชื่อว่าจะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ”	นาย
ปกรณ์	กล่าว
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BA คาดรายได้ปี62-ปี63 
ทรงตัวจากปีก่อนที่ 2.87 หมื่นลบ. 
เหตุ นักท่องเที่ยวยุโรปชะลอ

 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อ�านวย
การใหญ่อาวุโส	สายงานการเงินและบัญชี	บริษัท	การบินกรุงเทพ	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี2562	
และปี2563	จะท�าได้ใกล้เคียงปี2561	ที่มีรายได้	28,746.16	ล้านบาท	
เนื่องจาก	บริษัทฯได้รับแรงกดดันจากการท่ีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักชะลอตัวลง	ซึ่งหนีไปยังประเทศคู่แข็งอย่าง
มาเลเซีย	อินโดนีเซียมากขึ้น	ประกอบกับค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง

	 อีกทั้ง	ประเทศไทยยังมีภาษีสรรพสามิตรท่ีเป็นภาระของสาย
การบิน	โดยเฉพาะต้นทุยปฏิบัติการบินเส้นทางภายในประเทศส่งผลให้
สายการบินภายในประเทศมีต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น

	 ขณะที่จ�านวนผู้โดยสารปี2562	และปี2563	คาดว่าจะทรงตัวจาก
ปี2561	ที่	5.8	ล้านราย	ขณะที่	Load	Factor	จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	68-
69%	ส่วนการจ�าหน่ายบัตรล่วงหน้าคาดว่ากลางปี2563	จะติดลบอยู่
ที่	2%	เมื่อเทียบกับช่สงเดียวกัน	หลังนักท่องเที่ยวยุโรปลดลงตามที่
กล่าวไปข้างต้นรวมถึงพฤติกรรทการจองบัตรโดยสารของผู้บริโภคได้
เปลี่ยนแปลงไปโดยจะไม่เน้นจองตั๋วระยะยาวเหมือนในอดีตแล้ว

 ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนปลดระวางเครื่องบิน ART 
500 ออก 2 ล�าภายในปีนี้ ส่วนปีหน้าจะมีการ
ปลดระวางเครื่องบินเจ็ท แอร์บัส319 จ�านวน 1 ล�า
ภายในปีหน้า ส่งผลให้ปี2563 บริษัทฯมีจ�านวน
เครื่องบินที่ใช้งานทั้งสิ้น 37 ล�า จากปัจจุบันอยู่ที่ 
40 ล�า อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีแผนหาเครื่องบิน
ใหม่ด้วยเช่นซึ่งปัจจุบันยังสรุปไม่ได้ว่าจะเป็นรุ่นใด
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MEGA เป้าปี 63 ดันรายได้โต 
5-10% ทุ่มงบลงทุน 450 ลบ.

	 MEGA	ปักธงรายได้ปี	63	โต	5-10%	เน้นเจาะตลาดต่างประเทศ-
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า	10	รายการ	พร้อมวางงบลงทุน	450	ล้าน
บาท	รองรับการปรับปรุงประสิทภาพในการผลิต	-	สร้างโรงงานผลิตยา
แห่งใหม่ท่ีประเทศพม่า	เพ่ือผลิตยาอื่นๆนอกเหนือจากวิตามินบ�ารุงมูลค่า
ลงทุนกว่า	350	ล้านบาท	คาดจะเริ่มก่อสร้างในปี	2563

 นายวิเวก ดาวัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
เมก้า	ไลฟไ์ซแอ็นซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MEGA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้ง
เป้ารายได้ปี	2563	เติบโตที่ระดับ	5-10%	เนื่องจาก	บริษัทฯจะเน้นเจาะ
ตลาดในต่างประเทศมากขึ้น	จากปัจจุบันท่ีมีการจ�าหน่ายสินค้าท้งสิน	33	
ประเทศทั่วโลกซึ่งยังคงมียอดขายที่ดีอยู่	รวมทั้งบริษัทฯยังมีแผนออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเน่ืองมากกว่า	10	รายการด้วยเช่นกัน

	 อีกทั้ง	เดือนมกราคมปี2563	บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัท	
FUTAMED	ในประเทศอินโดนีเซีย	หลังกระบวนการซ้ือหุ้น	จ�านวน	83%	
มูลค่าการลงทุน	415	ล้านบาท	การโอนกรรมสิทธิ์	และการจ่ายเงิน	จะแล้ว
เสร็จภายในปีน้ี	โดยบริษัทฯดังกล่าวมียอดขายเฉลี่ยอยุ่ที่ประมาณ	4	ล้าน
เหรียญต่อปี

 ส�าหรับ ปี2563 บริษัทฯวางงบลงทุน จ�านวน 
450 ล้านบาท เพ่ือใช้รองรับการปรับปรุง
ประสิทภาพในการผลิต และสร้างโรงงานผลิต
ยาแห่งใหม่ที่ประเทศพม่า เพ่ือผลิตยาอื่นๆนอก
เหนือจากวิตามินบ�ารุง ซึ่งมูลค่าการลงทุนกว่า 
350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563

	 ส่วนความคืบหน้าการสร้างโรงงานที่บางปู	ซ่ึงใช้งบลงทุนราว	510	
ล้านบาท	ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น	3	ส่วน

	 โดยปัจจุบันคลังสินค้า	ขนาดพ้ืนที่	9,000	ตารางเมตร	ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย	ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนา(R&D)คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต้นปี	2563	หลังจากนั้นบริษัทจะให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
(อย.)	เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในช่วงไตรมาส	2/2563	จึง
จะเริ่มผลิตได้	ส่วนโรงงานพัฒนายาชนิดใหม่ปัจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง

	 “ขณะท่ี	บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี	2562	จะเติบโตตามเป้าที่ระดับ	
6-10%	จากปีก่อนท่ีท�าได้	10,456.21	ล้านบาท	หลัง	9	เดือนแรกบริษัท
ท�าได้แล้ว	8,116.61	ล้านบาท	เติบโต	10%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน	จากยอดขายของ	Mega	We	Care	และ	Maxx	care	ทั้งผลิตภัณฑ์
เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งประเมินว่า
ไตรมาส4/2562	จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเมอื่อเทียบกับทุกไตรมาสหลังเข้าไอ
ซีซั่นและบริษัทฯมีการออกโปรโมชั่นใหม่ๆ”
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AH ส่งซิกรายได้ปี63 โต 10% 
เน้นบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น

	 AH	ส่งซิกรายได้ปี63	โต	10%	เน้นบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น	
พร้อมมั่นใจปี62	รายได้เข้าเป้าโต10%	หลังลูกค้ายอดขายยังแน่น-รถรุ่น
ใหม่ทยอยออกเพียบ

 นายเย็บ ซู ชวน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อาปิโก	
ไฮเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AH	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี	2563	
เติบโตที่ระดับ	10%	เน่ืองจาก	บริษัทฯจะเน้นสร้างยอดขายจากตลาดใน
ต่างประเทศมากขึ้น	โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตสินค้าอยู่ทั่วโลก	ได้แก	่
สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	จีน	และอินเดีย	ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศ
ของบริษัทฯมีโอกาสปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่	50%

 “ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
เรามองว่าปีหน้าไม่ขยับแน่นอน แต่เราโชคดีที่
มีฐานการผลิตหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นยุโรป จีน 
ตะวันออกกลางหรืออินเดีย ซึ่งเราจะเน้นสร้างยอด
ขายจากประเทศเหล่านี้มากขึ้น และหากมีโอกาส
ใหม่ๆให้ลงทุนเราก็พร้อมที่จะเข้าไปเสมอ ถึงแม้
ตอนนี้จะมีความเสี่ยงหลายอย่าง แต่ถ้าไม่ลองดูเรา
ก็ย�่าอยู๋กับที่” นายเย็บ ซู ชวน กล่าว

	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบปี	2562	บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้จะ
เติบโต	10%	ตามเป้าท่ีวางไว้	หลังยอดขายจากลูกค้ายังคงท�าได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง	ประกอบกับช่วงท้ายปีผู้ประกอบการรถยนต์หลายรายจะมีการ
ออกรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาด้วย	ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเช่น
กัน

	 นายเย็บ	ซู	ชวน	กล่าวทิ้งท้ายถึงค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าในขณะนี้
ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทฯมากนัก	เนื่องจากบริษัทฯมีการ
ใช้สกุลเงินดอลลาร์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย
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CHO คาดรายได้ปี63 โต5% 
ตามการเติบโตจากธุรกิจให้บริการเป็นหลัก

 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	บริษัท	ช	ทวี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHO	เปิด
เผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี	2563	จะเติบโต	5%	โดยมาจากธุรกิจ
บริหารโครงการและงานบริการเป็นหลักได้แก่ศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถบรรทุก	
“สิบล้อ	24	ชม.”	โดยบริษัทฯตั้งเป้าเปิดให้ครบ	8	แห่ง	ภายในปี	2565	
จากปัจจุบันมีอยู่เพียง	3	แห่งเท่านั้น	คาดว่าใช้งบลงทุนไม่เกิน	40	ล้าน
บาท/แห่ง

	 อีกทั้ง	ยังมีงานบริการจัดการขนส่งมวลชน	Smart	Transit	ซึ่ง
บริษัทฯจะให้บริการรถรับส่งพนักงานของ	SCGท่ีจังหวัดขอนแก่น	และ
ในอนาคตยังมีแผนจัดท�ารถเมล์รับส่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	เช่น	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิตด้วยเช่นกัน

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2562	บริษัทฯยอมรับว่าจะไม่สามารถ
ท�าได้ตามเป้าท่ีวางไว้ว่ารายได้จะเติบโต	5%	หลังได้รับผลกระทบจากการ
ส่งมอบรถเมล์ให้แก่	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)	จ�านวน489	
คัน	ล่าช้ามาตั้งแต่ปี2561	แต่ปัจจุบันได้ส่งมอบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
และปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างท�าตามสัญญาด้วยการดูแลรถทั้ง	489	คัน
เป็นระยะเวลา	10	ปี

 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือที่รอรับรู้เป็น
รายได้ (Backlog) จ�านวน 1,896.84 ล้านบาท ซึ่ง
รับรู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 168.23 ล้านบาท ส่วนที่
เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเข้าประมูลงานใหม่
ต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประมูลรถเมล์ของ	บริษัท	ขนส่ง	
จ�ากัด	หรือ	บขส.	มูลค่ากว่า	1,800	ล้านบาท	โดยบริษัทฯคาดหวังได้รับ
งานดังกล่าว	70%

	 นายสุรเดช	กล่าวถึงความคืบหน้าการน�า	บริษัท	ช.ทวี	เทอร์โม
เทค	จ�ากัด	หรือ	CTVTMT	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน	
99%	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	น้ัน	ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการท�าเร่ือไฟลิ่งอยู่หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที
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SGP คาดปี63 ปริมาณขายโต 10% 
หลังยอดขายตลาดใหม่หนุน

 SGP ส่งซิกผลงานQ4/62 แจ่มสุด หลังราคา
ก๊าซ LNG ปรับตัวดีขึ้น คาดปี63 ปริมาณขายโต 
10% หลังยอดขายตลาดใหม่หนุน เล็งออกหุ้นกู้เพ่ิม
จากเดิม 2 พันลบ. รองรับรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม-ซื้อ
หุ้น บ.ย่อย TPPเพ่ิม

 นางจินตนา กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
สยามแก๊ส	แอนด์	ปิโตรเคมีคัลส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SGP	เปิดเผย
ว่า	บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนิงานไตรมาส4/2562	จะเติบโตได้ดีกว่า
ไตรมาส3/2562	เน่ืองจาก	ในช่วง	2	เดือนแรกของไตรมาส4	ราคาก๊าซ	
LPGได้ปรับตัวขึ้นมาประมาณ	87.5	เหรียญสหรัฐฯต่อตัน	เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส3	ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯขยายตัวได้มากขึ้น

	 ส่วนปี	2563	บริษัทฯคาดว่าปริมาณการจ�าหน่ายก๊าซจะมีการเติบโต	
10%	จากปีน้ีท่ีคาดว่าจะท�าได้	3.77	ล้านตัน	ซ่ึงมาจากการที่บริษัทฯได้เปิด
ตลาดใหม่	2	ประเทศ	ได้แก่ประเทศเมียนมาร์	และบังกะลาเทศ	ซ่ึงทั้งสอง
ประเทศมีความต้องการใช้ก๊าซ	LPGค่อนข้างสูง	ประกอบกับตลาดเดิม
ยังคงติบโตได้ดีด้วยเช่นกัน	โดยปัจจุับนบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากต่าง
ประเทศ	70%	และในประเทศ	30%

	 ทั้งน้ี	ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างปรับเพ่ิมวงเงินการออกหุ้นกู้ในปี	
2563	เพ่ิมเติม	จากเดิมที่วางไว้ราว	2,000	ล้านบาท	เนื่องจากต้องการ
น�าเงินลงทุนไปใช้ส�าหรับการซ้ือหุ้น	บริษัท	ไทยพับลิค	พอร์ต	จ�ากัด	หรือ	
TPP	จากผู้ถือหุ้นเดิมเพ่ิมอีก	30%	ประกอบกับใช้รองรับรีไฟแนนซ์หุ้นกู้
ชุดเดิมท่ีจะครบก�าหนดวันที่	26	มกกราคม	2563	มูลค่า	2,000	ล้านบาท	
เพ่ือจะท�าให้ต้นทุนทางกดารเงินปรับลดลงโดยปัจจุับนบริษัทฯมีต้นทุน
ทางการเงินเฉล่ียอยุ่ท่ีประมาณเกือบ	4%

	 ส�าหรับ	ดีลการซื้อบริษัท	ไทยพับลิค	พอร์ต	จ�ากัด	หรือ	TPP	ซึ่งช่วง
ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เข้าท�ารายการเรียบร้อยแล้วกว่า	70%	เบื้องต้นบริษัทฯ
มีแผนน�าแทงค์น�้ามันท่ีไม่ได้ใช้งานจ�านวน	2	แทงค์	คิดเป็นประมาณส�ารอง
ประมาณ	100	ล้านลิตร	เพ่ือน�ามาใช้ขยายธุรกิจเทรดดิ้งน�้ามันใสเพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิมเติม

	 ด้านความคืบหน้าการลงทุนในโครงการ	LNG	ที่มาบตาพุด	จังหวัง
ระยอง	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอแบบรายงานประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม	(EIA)	ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการัดท�าประมาณ	3	ปี	และจะเร่ิม
ก่อสร้างได้ในช่วงปี	2564-2565	และใช้เวลาในการพัฒนาโครงการดัง
กล่าวอีกประมาณ	3	ปีถึงแล้วเสร็จ
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PDJ คาดปี63 พลิกฟื้ นผลงานสู่ก�าไร 
พร้อมตั้งเป้ากวาดรายได้จาก 
พรีมาร์ โกลด์ แตะ 2 พันลบ.
ภายในปี65 ก่อนดันเข้าตลาดหุ้น

 นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	ประธานกรรมการการเงินและ

บริหารความเส่ียง	บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PDJ	

เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่าผลประกอบการปี	2563	จะสามารถฟื้ นกลับมา

มีก�าไรได้	เน่ืองจาก	บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวเหมือนปีนี้	รวมทั้งยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นใน	50	สาขา	โดยปัจจุบันได้มีการ

ปรับเปล่ียนไปแล้ว	19	สาขา	พร้อมมีแผนรีโนเวทสาขาในประเทศอีก	5-10	

สาขา	โดยใช้งบลงทุนราว	50	ล้านบาท

	 ทั้งน้ี	บริษัทฯได้วางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก	ให้

ครอบคลุมมากขึ้นด้วยการรีแบรนด์	PRIMA	เป็นร้านค้า	Fine	Jewelry	

แบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม	โดยในประเทศไทยได้เริ่ม

แผนงานดังกล่าวแล้วช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมา	และคาดว่าจะเห็นผลใน

ไตรมาส4เป็นต้นไป	โดยบริษัทฯตั้งเป้ามีรายได้จาก	“พรีม่าโกลด์”	แตะที่

ระดับ	2,000	ล้านบาท	ภายในปี	2566	จากสิ้นปีนี้คาดท�าได้	1,000	ล้าน

บาท	และปีหน้าท่ี	1,200-1,300	ล้านบาท	พร้อมมีแผนน�าบริษัทเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

 ขณะที่ ธุรกิจฐานการผลิตบริษัทฯได้รับค�าสั่ง
ซื้อที่เพ่ิมขึ้นจากการที่ลูกค้ามีการชะลอการสั่งซื้อใน
ช่วงต้นปีหลังได้รับผลกระทบจากสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐกับจีน แต่บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นและ
รักษาระดับอัตราก�าไรขั้นต้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้โดยไตรมาส3/2562 บริษัทฯมีก�าลังการ
ผลิตอยู่ท่ี 90% และในปีหน้าคาดว่าก�าลังกรผลิตจะ
ทรงตัวอยู่ในระดับเดิม
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ILM คาดรายได้ปี63 โต 2-3% 
หลังเศรษฐกิจชะลอ-ก�าลังซื้อหด 
พร้อมวางงบลงทุน 500-700 ลบ. 
รองรับขยายสาขาต่อเนื่อง

	 ILM	คาดรายได้ปี63	โต	2-3%	หลังเศรษฐกิจชะลอ-ก�าลังซื้อหด	ระบุ
ปี63	วางงบลงทุน	500-700	ลบ.รองรับขยายสาขาต่อเนื่อง	พร้อม	รับ
ปี62	ยอดขายสาเดิมยังติดลบ	แม้Q4/62	เข้าไฮซีซ่ัน

 นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส	สายบัญชี-การเงิน	บริษัท	อินเด็กซ์	ลิฟวิ่งมอลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	ILM	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี	2563	จะเติบโต	2-3%	
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	ส่งผลให้ก�าลังซื้อ
ของผู้บริโภคลดลงด้วยเช่นกัน

	 ทั้งน้ี	ปีหน้าบริษัทฯวางงบลงทุนไว้ที่	500-700	ล้านบาท	เพ่ือใช้
รองรับการปรับปรุงสาขาและขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯมี
แผนเปิดสาขา	Index	Livingmall	แบบสแตนด์อโลน	1-2	สาขา	โดยจะมุ่ง
เน้นหัวเมืองรองมากขึ้นและมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก	เพ่ือเป็นการควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่าย	ส่วน	Winner	Stores	บริษัทฯจะเปิดเพ่ิมอย่างต�่าอีก	2	
สาขา	จากปัจจุบันมีอยู่เพียงสาขาเดียวเท่านั้นที่จังหวัดราชบุรี

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯมีแผนปรับลดขนาดสาขา	(Downsize)	Index	
Livingmall	เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เช่าแทนซ่ึงปีหน้าคาดว่าจะมีการปรับลดเพ่ิม
อีก	1-2	สาขา	ด้าน	Younique	ปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น	10	สาขา	ซึ่ง
บริษัทฯยังมีแผนเปิดสาขาเพ่ิมอีกไตรมาสละ	2-3	แห่งด้วยเช่นกัน

	 ส�าหรับผลประกอบการในปี	2562	บริษัทฯได้ปรับลดเป้ารายได้เหลือ
เติบโต	2-3%	จากเดิมคาดโต	4-5%	รวมถึงยอดขายจากสาขาเดิม(SSSG)
ทั้งปีภาพรวมยังคงติดลบ	ถึงแม้ไตรมาส4/2562	จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของ
การขายก็ตาม	หลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีชะลอตัว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าก�าไรสุทธิปีนี้จะดีกว่าปี
ก่อนหลัง 9 เดือนที่ผ่านมาท�าได้ 455 ล้านบาท เติบโต 
48% เมื่อเทียกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีท�าได้ 307 
ล้านบาท หลังบริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์การขายใหม่ 
รวมทั้งยอดขายสินค้าจาก Younique ยังคงเติบโตได้
ดียังมีการเติบโตได้ดีจากการออกสินค้าใหม่ที่มีอัตรา
ก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น
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WHAUP คาดปริมาณขายน�้าปี 63 
โตแตะ 150 ล้านลบ.ม. มากกว่าปี 62 
ที่คาดว่าจะท�าได้ที่ 120 ล้านลบ.

	 WHAUP	ผุดโรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรมขนาด	9.63	mw	มูลค่ากว่า	
1.8	พันลบ.	เผยเริ่ม	COD	7	พ.ย.	62	ที่ผ่านมา	พร้อมคาดปริมาณขาย
น�้าปี	63	โตแตะ	150	ล้านลบ.ม.	มากกว่าปี	62	ที่คาดว่าจะท�าได้ท่ี	120	
ล้านลบ.	เผยอยู่ระหว่างศึกษาซ้ือกิจการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ที่
เวียดนาม	คาดสรุปได้ในปี	63

 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
WHAUP	เปิดเผยว่า	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาวเวอร	์
จ�ากัด	(มหาชน)	(WHAUP)	ซ่ึงเป็น	ในเครือดับบลิวเอชเอ	กรุ๊ป	ได้ร่วม
มือกับ	บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทในเครือของบริษัท	
โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	GPSC	เป็นผู้ผลิตและ
จัดจ�าหน่ายพลังงานรายใหญ่ในประเทศไทย	และ	สุเอซ	กรุ๊ป	ผู้น�าระดับ
โลกด้านการจัดการทรัพยากรด้วยระบบอัจฉริยะเพ่ือความยั่งยืน	ในการ
จัดตั้งบริษัท	ชลบุรี	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(CCE)	เพ่ือลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรมแห่งใหม่	โดยถือหุ้นในสัดส่วนบรษัทฯละ	33.3	%	
โดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ	ชลบุรี	1	ซึ่ง
รองรับการก�าจัดขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายได้ถึง	400	ตันต่อวัน	
หรือประมาณ	1	แสนตันต่อปี	เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตไฟฟา้ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ด้วยเงินลงทุนราว	1,800	ล้านบาท

 ทั้งนี้โรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้มีก�าลังผลิต
กระแสไฟฟา้ 8.63 เมกะวัตต์ โดยจะจ�าหน่ายเข้าระบบ
ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจ�านวน 6.90 เมกะวัตต์ ภาย
ใต้ข้อตกลงซื้อขายไฟฟา้ (PPA) เป็นระยะเวลา 20 
ปี ทั้งนี้โรงไฟฟา้ดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ก่อนระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลง PPA ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
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WHAUP คาดปริมาณขายน�้าปี 63 
โตแตะ 150 ล้านลบ.ม. มากกว่าปี 62 
ที่คาดว่าจะท�าได้ที่ 120 ล้านลบ.

	 นอกจากน้ี	CCE	ยังได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาขยะอุตสาหกรรม

กับบริษัท	เวสท์	แมเนจเม้นท์	สยาม	จ�ากัด	(WMS)	บริษัทด้านการจัดเก็บ	

บ�าบัด	และก�าจัดขยะของเสียในไทย	เพ่ือด�าเนินการจัดหาขยะอุตสาหกรรม	

100,000	ตันต่อปี	จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	ในจังหวัดชลบุรีและใกล้

เคียง	โดยโรงไฟฟา้จะน�าขยะอุตสาหกรรมเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพ่ือผลิต

กระแสไฟฟา้	โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมต่อไป

 ด้านนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ 
แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (WHAUP) เปิดเผย
ว่า ในส่วนของแผนการด�าเนินงานของปี 2563 บริษัทฯ 
คาดจะมีปริมาณจ�าหน่ายน�้าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม 
และน�้าประปาบริโภคในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
รวมทั้งสิ้น 150 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2562 ที่คาดว่ามีปริมาณจ�าหน่ายน�้าอยู่ที่ 120 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้บริษัทฯ วางงบลงทุนจ�านวน 
2,000 ล้านบาท ส�าหรับการปรับปรุงโรงไฟฟา้และ
ธุรกิจสาธารณูปโภค

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือเข้าซ้ือกิจการโรง

ไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม	ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในป	ี

2563

(ภาคจบ)
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TTW คาดปี63 ยอดขายน�้าโต 2-3% 
ตามฐานลูกค้าที่ขยายตัว

	 TTW	คาดปี63	ยอดขายน�้าโต	2-3%	ตามฐานลูกค้าที่ขยายตัว	พร้อม

ปี63	วางงบลงทุน	300	ลบ.	ปรับปรุงโรงงานผลิตน�้าประปา	เผยอยู่ระ

หว่างศึกษาธุรกินน�้าประปา-บ�าบัดน�้าเสีย	ทั้งในประเทศและตปท.เพ่ิม

 นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบริหาร	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TTW	

เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายน�้าปี	2563	เติบโต	2-3%	จากปีนี้ที่คาด

ว่าจะมียอดขายน�้ามากกว่า	321.28	ล้านลูกบาศก์เมตร	เนื่องจากมีการ

เติบโตของฐานลูกค้าท่ีต้องการใช้น�้าเพ่ิมมากขึ้น

 ขณะที่ ปีหน้าคาดว่ารายได้จะมีอัตราเติบโตน้อยกว่า
ปริมาณการขายน�้าซึ่งอ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภค 
(CPI) เดือน ธ.ค.2562 ท่ีอยู่ระดับ 0.5% เมื่อเทียบกับ
เดือน ธ.ค.2561 ที่อยู่ระดับ 1%

	 อย่างไรก็ตามในปีหน้า	บริษัทฯจะได้รับส่วนแบ่งก�าไรเพ่ิมขึ้นจากการ

เข้าลงทุนในบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CKP	ที่บริษัทฯ

ถือหุ้นในสัดส่วน	24.98%	หลังได้มีการเดินเครื่องจ่ายไฟฟา้เข้าสู่ระบบเชิง

พาณิชย์	(COD)	จากโรงไฟฟา้ไซยะบุรีเต็มปี	จากปีนี้ที่	รับรู้รายได้เข้ามา

แค่ในไตรมาส	4/2562

	 พร้อมกันน้ี	ปีหน้าบริษัทฯยังวางงบลงทุนกว่า	300	ล้านบาท	เพ่ือใช้

รองรับการปรับปรุงผลิตน�้าประปา	2	แห่งทั้งในส่วนของ	TTW	และ	PTW	

เพ่ือให้มีการผลิตและจ่ายน�้าได้อย่างต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลัง

การผลิตรวมท่ีสามารถผลิตได้สูงสุดอยู่ที่1,076,000	ลูกบาศก์เมตรต่อ

วัน	ซึ่งสามารถรองรับได้อีก	5-6	ปี	แบ่งเป็นที่	TTW	จ�านวน	540,000	

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ท่ี	PTW	จ�านวน	448,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	และ

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	จ�านวน	48,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(ภาคจบ)
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TTW คาดปี63 ยอดขายน�้าโต 2-3% 
ตามฐานลูกค้าที่ขยายตัว

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯยังมีแผนเพ่ิมก�าลังการผลิตที่โรงผลิตน�้า

กระทุ่มแบนอีก	3	ครั้ง	ครั้งละ	100,000	ลูกบาศก์เมตร	ให้ครบเป็น	

400,000	ลูกบาศก์เมตร	และใช้งบประมาณในการลงทุนไม่เกิน	1,000	

ล้านบาท	โดยในอนาคตบริษัทฯประเมินว่าหากมีความต้องการน�้าเพ่ิมมาก

ขึ้นบริษัทฯอาจมีการพิจารณา	เพ่ือก่อสร้างการผลิตเพ่ิมเติม

 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้หลักมาจาก
ฝ่ังสมุทรสาคร-นครปฐมประมาณ 60% จากโครงการ
ปทุมธานี ประมาณ 30% จากนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ประมาณ 5% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการ
ที่บริษัทฯเข้าถือหุ้นใน CKP ประมาณ 5%

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจน�้า

ประปาและธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย	ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือขยายการ

เติบโตของธุรกิจเพ่ิมเติม	โดยปัจจุบันอยุ่ระหว่างศึกษาการเข้าลงทุนใน

เขตพ้ืนทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ระหว่างรอความชัดเจนทางทางภาครัฐก่อน	รวมทั้งศึกษาเข้าลงทุนใน

ประเทศพม่าซึ่งเป็นการเข้าลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่น	ซึ่งขณะนี้ได้

ชะลอการลงทุนไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากรัฐบาลพม่า

	 ส�าหรับกรณีท่ี	จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการประปานั้น	

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการร่างข้อกฏหมายดังกล่าวแล้ว	เหลือแค่เวลาที่เหมาะ

สมในการใช้	ซึ่งหากมีการใช้กฏหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนของ	TTW	

เพ่ิมขึ้นแต่บริษัทฯสามารถเจรจากับการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)	เพ่ือ

ปรับเพ่ิมราคาขายได้	ส่วนที่	PTW	มองว่ากระทบในระยะสั้นเนื่องจากบ

ริษัทฯจะะหมดสัญญาในปี	2566แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีสิทธิ์ในการ

เข้าเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับสิทธิ์ในการต่อสัญญา	2	ครั้ง	ครั้งละ	

10	ปี

(ภาคจบ)
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SONIC วางเป้ารายได้ปี 63 โต20% 
พร้อมวางงบลงทุนราว 200 ลบ. 
ผุดคลังสินค้าใหม่

	 SONIC	วางเป้ารายได้ปี	63	โต20%	พร้อมวางงบลงทุนราว	200	
ลบ.	ผุดคลังสินค้าใหม่	คาดรายได้ปีนี้พลาดเป้า	ที่ตั้งเป้าโต20%	แต่ภาพ
รวมทั้งปียังโตกว่าก่อนที่ท�าได้	1.15	พันลบ.

 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
โซนิค	อินเตอร์เฟรท	จ�ากัด	(มหาชน)	SONIC	เปิดเผยว่าแผนธุรกิจปี	
2563	บริษัทฯ	วางเป้าหมายรายได้เติบโต20%	โดยเชื่อว่าทิศทางภาคการ
ส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น	ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์สงครามการค้า
บริษัทฯ	ได้รับผลกระทบทางอ้อมมากกว่า	โดยปัจจัยที่ต้องติดตามในปีหน้า
ต้องติดตามเรื่องค่าเงินบาท	ซ่ึงบริษัทฯ	เชื่อว่าน่าจะไม่แข็งค่าเท่าปีน้ี	และ
เชื่อว่าผู้ส่งออกน่าจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้

	 ขณะท่ีบริษัทฯ	จะปรับรูปแบบการกองรถให้บริการเป็นแบบการ
สนับสนุนสินเชื่อในการออกรถ	และรับประกันปริมาณงานให้กับผู้รับเหมา
ช่วง	จากเดิมท่ีบริษัทใช้วิธีการขยายกองรถด้วยตัวเอง	อีกทั้งบริษัทจะ
สามารถรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริหารคลังสินค้าให้กับผู้ประกอบการ	
E-Commerce

	 พร้อมกันน้ีในปี	2563	บริษัทฯ	ได้วางงบลงทุนรวมไว้ประมาณ	200	
ล้านบาท	แบ่งเป็นใช้ลงทุนคลังสินค้าแห่งใหม่	ซ่ึงปัจจุบัน	คณะกรรมการบ
ริษัทฯ	(บอร์ด)	ได้มีมติอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนคลัง
สินค้าแห่งใหม่แล้ว	เบื้องต้นมีพ้ืนที่ประมาณ	10,000	ตารางเมตร	โดย
จะใช้งบลงทุนประมาณ	164	ล้านบาท	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
ประมาณ	7	เดือน	นอกจากนี้จะใช้เงินลงทุนอีกราว	40	ล้านบาท	ส�าหรับ
การขยายคลังสินค้าพ้ืนที่	4,000	ล้านตารางเมตร	เพ่ือรองรับลูกค้ากลุ่ม	
E-Commerce	ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ระดมทุนIPO

	 ส�าหรับผลประกอบการปีนี้	บริษัทฯ	ยอมรับว่ารายได้รวมปีนี้จะท�าได้
ต�่ากว่าเป้าหมาย	ท่ีบริษัทฯ	วางเป้ารายได้เติบโต20%	จากปีก่อนเนื่องจาก
ภาคการส่งออกท่ีหดตัวลงในปีนี้	รวมทั้งค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้น
ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่นกัน	แม้ว่าปริมาณการขนส่งจะเพ่ิมขึ้น	
อย่างไรก็ตามภาพรวมของรายได้ปีนี้บริษัทฯ	ยังเชื่อว่าจะเติบโตมากกว่าปี
ที่ผ่านมาท่ีมีรายได้อยู่ท่ี	1,156.11	ล้านบาท

 ดร.สันติสุข ส�าหรับดีลการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันยังมีการเจรจาอยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้
ข้อสรุป

(ภาคจบ)
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KTC คาดก�าไรปี63 โตกว่าปี 62 
พร้อมวางเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต 15% 
- พอร์ตลูกหนี้โต 10%

	 KTC	คาดก�าไรปี63	โตกว่าปี	62	พร้อมวางเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต	
15%	-พอร์ตลูกหน้ีโต10%	ตั้งธงคุม	NPLปี63	ไว้ที่	1.1%	ใกล้เคียงระดับ
ปัจจุบัน	ขณะท่ีตั้งเป้าธุรกิจใหม่”สินเชื่อพ่ีเบิ้ม”	ปีหน้า	1.5	พันลบ.

 นายระเฑียร ศรีมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บัตร
กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KTC	เปิดเผยว่า	ในปี	2563	บริษัทฯ	วาง
เป้าหมายยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโต	15%	จากปีนี้คาดว่าจะท�าได	้
10-11%	ซึ่งไม่ได้เติบตามเป้าที่วางไว้ที่	15%	หลัง	9	เดือนอยู่ที่	10.4%	
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท�าให้การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าลด
ลง

	 ขณะท่ีพอร์ตลูกหน้ีปี	63	บริษัทฯ	ตั้งเป้าเติบโต	10%	ซึ่งเป็นระดับ
การเติบโตใกล้เคียงจากปีนี้	โดย	9	เดือนที่ผ่านมาเติบโตแล้ว	9%	หรือ	
อยู่ที่	79,618	ล้านบาท	ขณะท่ีจ�านวนบัตรเครดิตปี	63	บริษัทต้ังเป้าเพ่ิม	
350,000	บัตร	จากปัจจุบันอยู่ที่	2,460,595	บัตร

	 ด้านหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ในปี	63	ตั้งเป้าควบคุมให้อยู่ใน
ระดับ	1.1%	ซึ่งใกล้เคียงจากระดับปัจจุบัน	แต่ต้องยอมรับว่า	การเก็บหนี้	
และ	คุณภาพของทรัพย์สินที่แย่ลง	โดยเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ	ซึ่ง
บริษัทมั่นใจว่าระดับ	NPL	ยังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้	ส่วนมาตรฐานบัญชี
ใหม่	(TFRS9)	ท่ีจะมีผลบังคับใช้ต้นปี	63	บริษัทยังคงระดับส�ารองท่ีสูงต่อ
ไป	โดยไม่น�ากลับมาบันทึกเป็นก�าไร	เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังมีความ
ไม่แน่นอน

	 นอกจากน้ีในปี	63	บริษัทฯ	มีแผนออกหุ้นกู้	10,000	ล้านบาท	เพ่ือ
ขยายธุรกิจใหม่อย่างพ่ีเบิ้ม	และ	ขยายธุรกิจเดิม	ตลอดจนหุ้นกู้ที่ครบ
ก�าหนด	เพ่ือต้องการล็อคต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	โดย
ปีหน้าคาดว่าต้นทุนทางการเงินจะอยู่ท่ี	3%	ซ่ึงใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน

	 นายระเฑียร	กล่าวเพ่ิมเติมว่า	ความคืบหน้าการด�าเนินธุรกิจใหม่ทั้ง	
ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์	พิโกไฟแนนซ์	และ	สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน	
ภายใต้ช่ือ	“KTC	พ่ีเบิ้ม”	ในปีหน้าบริษัทตั้งเป้าพอร์ตพ่ีเบิ้ม	1,500	ล้าน
บาท	ซึ่งบริษัทจะต้องใช้งบการตลาดที่สูง	โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดท�า
งบประมาณในการท�าตลาด	โดยเชื่อว่าจะท�าก�าไรเติบโตก้าวกระโดดในป	ี
64-65

	 ส�าหรับในไตรมาส	4/62	บริษัทฯ	คาดว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จะปรับตัวดีขึ้น	เน่ืองจากเป็นช่วงไฮน์ซีซั่นที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตสูงสุด
ตามเทศกาล	ทั้งน้ีบริษัทฯ	คาดว่าสินเชื่อบุคคลในไตรมาส	4/62	จะเติบโต
มากกว่าไตรมาส	3/62	เน่ืองจากความต้องการใช้เงินมีมากขึ้น	ไม่ว่าจะ
มาจากลูกค้าเก่า	หรือ	ลูกค้าใหม่	ซ่ึงบริษัทได้เห็นตัวเลขการเบิกใช้เงินสด
มากขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา	โดยปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อบุคคลอยู่ที่	973,356	
บัญชี	ขยายตัว	5%	และ	ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม	28,219	ล้านบาท	
เติบโต	9%
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SPCG ปักธงรายได้ปี 63 โต 10% 
หลังรับรู้รายได้จากโครงการ Solar Roof 
100 MW

	 SPCG	ปักธงรายได้ปี	63	โต	10%	หลังรับรู้รายได้จากโครงการ	
Solar	Roof	100	MW	พร้อม	ห่ันเป้ารายได้ปี62เหลือใกล้เคียงปีก่อนที่	
6.04	พันลบ.	เหตุ	โครงการ	Solar	Roof	เลื่อน

 นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์	นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส	
บริษัท	เอสพีซีจี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SPCG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯวางเป้า
รายได้ปี	2563	เติบโต	10%	จากปีนี้	เนื่องจาก	บริษัทฯจะมีการรับรู้ราย
ได้จากโครงการการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้บนหลังคา	(Solar	
Roof)	ก�าลังการผลิตรวม	100	เมกะวัตต์	หลังจากลูกค้ารายใหม่	เลื่อน
การติดต้ัง	Solar	Roof	จากปี	2562	เป็น	ปี	2563

	 เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

	 ทั้งน้ี	โครงการดังกล่าว	บริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตร	3	บริษัท	
ได้แก่	บริษัท	Mitsubishi	UFJ	Lease	&	Finance	Company	Limited	
บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	และบริษัท	KYOCERA	
Corporation	Japan	โดยปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบลงทุนจ�านวน	100	ล้านบาท	และคาดว่า
ภายในส้ินปี2563	จะมีก�าลังการผลิตรวม	100	เมกะวัตต์	ตามแผนที่วาง
ไว้	อย่างไรก็ตาม	ภายในปีหน้าบริษัทฯได้เปลี่ยนกลยุทธ์การขายรูปแบบ
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น	เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนของลูกค้า	และสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ

	 “ตอนน้ีเทรดวอ	ยังคงไม่แน่นอน	ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ยัง
คงไม่สามารถฟื้ นตัวได้	เราจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายใหม่จากเดิม
ขายโซลาร์รูฟทั้งโครงการ	เราก็จะเปลี่ยนเป็นลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟบน
หลังคาให้กับลูกค้า	และขายไฟให้เขาแทน	ซ่ึงตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายเงิน
ก้อนใหญ่ให้เรา	กลายเป็นทยอยจ่ายแทน	ซ่ึงจะเซฟเงินลูกค้าและสร้าง
ยอดขายท่ีดีให้แก่บริษัทฯแต่ลูกค้าจะต้องท�าสัญญาซ้ือขายไฟกับเราเป็น
ระยะเวลา	15	ปี	“	นางสาวเปมิกา	กล่าว

(ภาคจบ)
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SPCG ปักธงรายได้ปี 63 โต 10% 
หลังรับรู้รายได้จากโครงการ Solar Roof 
100 MW

	 ขณะท่ี	โครงการโซราล์ฟาร์ม	UKujima	ในประเทศญี่ปุ่น	ขนาดก�าลัง

การผลิต	469	เมกะวัตต์ที่เป็นการร่วมทุนของ	8	บริษัทในประเทศญี่ปุ่น	

ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ	60,000	ล้านบาท	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่น

เอกสารส�าคัญต่างๆและจะเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป	โดยบริษัทฯ

คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์(COD)ได้ในช่วงกลางป	ี

2566

	 พร้อมกันน้ี	บริษัทฯยังคงเดินหน้าศึกษาท�าโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง	

โดยจะมุ่งเน้นเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย

เฉพาะประเทศญี่ปุ่น	โดยปี2563บริษัทฯได้วางงบลงทุนเพ่ือรองรับขยาย

ธุรกิจไว้ท่ี	3,000	ล้านบาท	โดยบริษัทฯมองว่ากระแสเงินสดในมือเพียง

พอไม่จ�าเป็นต้องเพ่ิมทุนหรือกู้เงินเพ่ิม

	 ส�าหรับ	ผลประกอบการในปี2562	บริษัทฯได้ปรับลดเป้ารายได้	เหลือ

ใกล้เคียงปีก่อนท่ี	6,046.43	ล้านบาท	จากเดิมคาดเติบโต	5%	หรือแตะ

ที่ระดับ	7,000	ล้านบาท	หลังผลประกอบการ	9	เดือนแรกบริษัทฯมีราย

ได้เพียง	3,794	ล้านบาท	ซ่ึงลดลงถึง11%	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน	รวมทั้งโครงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้บนหลังคา	

(Solar	Roof)	ก�าลังการผลิตรวม	100	เมกะวัตต์	ได้ถูกลูกค้าชะลอการ

ลงทุนไปเป็นปีหน้าตามท่ีกล่าวข้างต้น	จากเดิมคาดติดตั้งภายในปีนี้

 ขณะที่ โครงการโซลาร์ฟาร์ม ยังคงมีการเติบโตได้
ดี โดยปัจจุบันบริษัทฯทั้งสิ้น 36 โครงการ ก�าลังการ
ผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ โดยในปีนี้บริษัทฯจะมีจ�านวน
กระแสไฟฟา้ที่ผลิตและจ�าหน่ายได้จากทั้ง 36 โครงการ 
มีจ�านวน 289.4 ล้านหน่วยซึ่งเพ่ิมขึ้น3% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
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TOG ปักธงยอดขายปี63 
โตไม่ต�่ากว่า 8-10% หลังเตรียมปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด-ก�าลังการผลิตรวมเพ่ิม

	 TOG	ปักธงยอดขายปี63	โตไม่ต�่า	8-10%	หลังเตรียมปรับกลยุทธ์

ทางการตลาด-ก�าลังการผลิตรวมเพ่ิม	พร้อมคาดผลงาน	Q4/62	ดีต่อ

เนื่อง	ตามค�าสั่งซื้อออสเตรเลีย	-นิวซีแลนด์	และเอเชีย	-	แปซิฟกิพุ่ง	

ส่วนรายได้ปี62	คาดท�าได้ใกล้เคียงปีก่อน	ที่	1.91	พันลบ.	หลังบาทแข็งค่า

 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไท
ยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TOG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้า

ยอดขายปี	2563	เติบโตไม่ต�่ากว่า	8-10%	เนื่องจาก	บริษัทฯมีแผนปรับ

กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกใหม่	พร้อมท้ังเดินหน้าเจรจากับลูกค้าต่าง

ประเทศรายใหญ่หลายรายทั้งในทวีปยุโรป	และสหรัฐอเมริกา	รวมท้ังล่าสุด

บริษัทฯได้เข้าไปเจาะตลาดแอฟริกาใต้	ซ่ึงเป็นตลาดใหม่โดยปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรและคาดว่าจะได้ข้อสรุปของค�าสั่ง

ซื้อได้ในไตรมาส2/2563

	 “เราพ่ึงไปเจาะตลาดแอฟฟริกาใต้มา	ซ่ึงตอนน้ีเราอยู่

ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในประเทศนี้โดยเป็นผู้ประกอบการ

ค้าปลีกรายใหญ่	ซึ่งเขามีความต้องการซ้ือสินค้าในกลุ่มที่

เป็นเลนส์ชนิดสั่งท�าพิเศษ	โดยเป็นเลนส์ที่มีมูลค่าเพ่ิม	“	

นายธรณ์	กล่าว

 อีกทั้ง ในปีหน้าบริษัทฯคาดว่าจะมี
การเพ่ิมก�าลังการผลิตรวมเป็น 90-
100% หลังบริษัทฯได้เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ (COD) ของเลนส์เฉพาะบุคคล 
RX AUTOMATION เฟส2 ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าได้ประมาณ 4 
ล้านชิ้นต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.8 ล้านชิ้นต่อปี
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TOG ปักธงยอดขายปี63 
โตไม่ต�่ากว่า 8-10% หลังเตรียมปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด-ก�าลังการผลิตรวมเพ่ิม

 ส�าหรับ ภาพรวมผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ
ได้ปรับลดรายได้เหลือใกล้เคียงปีก่อนที่ 1,915.97 ล้าน
บาท จากเดิมที่คาดโต 8% หลังได้รับผลกระทบจากค่า
เงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ดังนั้น บริษัทฯจึงมีแผนที่จะเพ่ิมสัดส่วนยอดขายภายใน
ประเทศเป็น 10% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5% โดยในอนาคต
บริษัทฯตั้งเป้ามียอดขายจากในประเทศเติบโตปีละ 10% 
และสามารถสร้างยอดขายแตะที่ระดับ 1,000 ล้านบาท 
ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนินงานไตรมาส4/2562	จะ

เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองจากสามไตรมาสที่ผ่านมา	หลังจากท่ีมีค�าสังซื้อ

สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และแถบเอเชีย-แปซิฟกิ	

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	รวมถึง	บริษัท	ทีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซี	ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯในสหรัฐฯ	ก็มีการเติบโตดี	โดยในปีนี้

บริษัทฯคาดว่า	TOG	USA	จะมียอดขายรวมไม่ต�่ากว่า	3	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากที่คาดการณ์ว่าจะท�าได้	2	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ

	 ขณะท่ี	ตลาดในทวีปยุโรปขณะนี้มีรายได้ปรับตัวลด

ลงเล็กน้อยหลังมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง	แต่

บริษัทฯจะแก้ไขปัญหาด้วยการเร่งระบายสินค้าให้เร็ว

ที่สุด	โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในปี	2563	เป็นต้น

ไป	รวมถึงบริษัทฯยังมีแผนที่จะเข้าไปเจรจากับพันธมิตร

ในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ซ่ึงคาดว่าจะน�าเสนอ

ให้ใช้รูปแบบการเปิดคลังสินค้าแบบ	TOG	USA	ซ่ึงคาด

ว่าจะได้ความชัดเจนในการจัดตั้งส�านักงานขายในยุโรป

ตะวันตกและยุโรปตะวันออก	ประมาณ	2-3	ประเทศ	ในช่วง

ไตรมาส2/2563	และจะมีการเร่ิมจัดตั้งได้ไตรมาส3-ไตรมาส/

2563
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SMPC คาดผลงานปี 63 ฟื้ นตัว 
หลังคว้าออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย
ในตลาดอเมริกาเหนือ-ใช้วิกฤตเป็นโอกาส
เงินบาทแข็งค่าตั้งบ.ย่อยลุยลงทุน
ต่างประเทศ

	 SMPC	เผยแนวโน้มผลประกอบการปี	2563	เชื่อว่าจะดีกว่าปีนี้	ล่าสุด
ได้ออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่	3	รายในตลาดอเมริกาเหนือ	หนุนสัดส่วนราย
ได้ตลาดสหรัฐฯโตได้อีกมากจากปีนี้	และการเปิดตลาดใหม่ๆ	ผลิตสินค้าที่
เป็น	High	Value	เพ่ิมมากขึ้น	และเบนเข็มผลิตถังแก๊สไซต์ใหญ่	เพ่ิมมาร์
จิ้น	ด้าน	“สุรศักดิ์	เอิบสิริสุข”	เอ็มดี	เผยผลพวงจากสงครามการค้าและ
เงินบาทแข็งค่า	พร้อมใช้วิกฤต	เป็นโอกาส	โดยจัดตั้งบริษัทย่อยในต่าง
ประเทศ	เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนต่อในกิจการต่างประเทศ	ขยาย
ฐานลูกค้า	สร้างโอกาสเติบโตแข็งแกร่งให้บริษัท

 นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สหมิตร
ถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SMPC	ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความ
ดันแบบต่าง	ๆ	โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังส�าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียม
เหลว	(LPG)	เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม	และส�าหรับใช้เป็นแหล่ง	พลังงาน
รถยนต์	โดยจ�าหน่ายภายในและต่างประเทศ	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	
“SMPC”	รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ	เปิดเผยว่า	
แนวโน้มธุรกิจปี	2563	คาดว่าจะดีกว่าปีนี้	โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาใต	้
และตลาดสหรัฐอเมริกาจะเติบโตขึ้นได้อีกมากจากปีนี้	ผลจาก	สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน	ท�าให้บริษัทได้อานิสงส์บวกมีค�าสั่งซื้อ
เพ่ิมมากขึ้น	ล่าสุดบริษัทได้รับค�าสั่งซ้ือจากลูกค้ารายใหญ่	3	รายในตลาด
อเมริกาเหนือ	ซึ่งจะหนุนสัดส่วนรายได้ตลาดสหรัฐฯโตได้อีกมากจากปีนี้	
โดยสัดส่วนรายได้	9	เดือนปีนี้ในตลาดอเมริกาเหนืออยู่ที่ราว	24%

	 อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางวิกฤตสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและ
จีน	และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า	บริษัทฯจึงใช้โอกาสนี้ขยายการลงทุนไปต่าง
ประเทศ	โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัท	มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่าง
ประเทศ	เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนต่อในกิจการต่างประเทศ	และ
เป็นการขยายฐานลูกค้า	สร้างโอกาสเติบโตให้บริษัท	ตอนนี้เรามองหาประ
เทศใหม่ๆท่ีจะเป็นฐานการขยายก�าลังการผลิต	เพ่ือประโยชน์ในด้านลด
ต้นทุนการผลิต	การจัดส่งสินค้า	รวมถึงประโยชน์ในด้านภาษี	จากกรณี
บางประเทศใช้มาตรการก�าแพงภาษีที่สูงมาก	เพ่ือปกป้องผู้ผลิตในประเทศ

 ด้านความคืบหน้าการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือก่อสร้างโรงงานใหม่

ก�าลังการผลิต	2.5	ล้านใบต่อปี	มูลค่าการลงทุนประมาณ	400	ล้านบาท	

ขณะนี้มีความชัดเจนค่อนข้างมาก	มีการเจรจาในเรื่องโครงสร้าง	โดย

คาดว่า	SMPC	น่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหลัก	คาดจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้	ทั้งนี้ใน

การเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้น	บริษัทมองว่าจะช่วยลดต้นทุนและ

ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ใกล้ชิดขึ้น	รวมถึงอาจได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าที่จะส่งออกเข้าไป

ยังประเทศนั้น	เพราะบางประเทศมีก�าแพงภาษีที่สูงมาก	นอกจากนี้ยัง

สามารถใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในแถบประเทศนั้นได้
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SMPC คาดผลงานปี 63 ฟื้ นตัว 
หลังคว้าออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย
ในตลาดอเมริกาเหนือ-ใช้วิกฤตเป็นโอกาส
เงินบาทแข็งค่าตั้งบ.ย่อยลุยลงทุน
ต่างประเทศ

	 นอกจากน้ี	บริษัทได้ขยายตลาดภูมิภาคใหม่	ๆ	เช่น	ลาตินอเมริกา	

ตะวันออกกลาง	และล่าสุดบริษัทมีเป้าหมายส่งถังแก๊สขนาดใหญ่ไปขาย

ที่ประเทศแถบเอเชียใต้	และประเทศเกาหลีใต้	ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนจากถัง

ขนาดเล็ก	มาเป็นถังขนาดใหญ่ขนาด	250	กิโลกรัม	เป็นโอกาสของบริษัท

ในการขยายตลาดและท�าก�าไรเพ่ิมขึ้น	อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการประมูลงาน

ประเทศแถบอเมริกาใต้

	 “ปีหน้าบริษัทวางงบลงทุนไว้ประมาณ	100	ล้านบาท	เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน	ท้ังยังปรับพ้ืนที่ในการ

จัดส่งและพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า	เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดส่งมาก

ขึ้น	นอกจากน้ียังปรับปรุงเครื่องจักร	เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น	

เพ่ือลดของเสีย	ลดเวลาในการท�างานและทดแทนแรงงานท่ีหายากขึ้นใน

อนาคต”	นายสุรศักดิ์	กล่าว

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะส่ง
ผลกระทบต่อบริษัทบ้างในฐานะผู้ส่งออก แต่บริษัทได้
มีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการ Natural Hedging 
หรือพิจารณาซื้อ Forward ตามความจ�าเป็นและเหมาะ
สม นอกจากนี้ด้วยอัตราการใช้ก�าลังการผลิตที่สูงขึ้น 
จะท�าให้เกิด Economy of Scale ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้

	 บริษัทมีเป้าหมายอัตราเติบโตท่ีประมาณ	10-15%	ต่อปี	ตาม

อุตสาหกรรม	LPG	ท่ีจะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ	4-6%	จากความต้องการใช้

อุตสาหกรรมและครัวเรือน	ขณะเดียวกันบริษัทฯ	มองว่าในอนาคตภูมิภาค

เอเชียใต้	และประเทศในทวีปแอฟริกา	ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	โดยมี

การรณรงค์ให้หันมาใช้แก๊สแทนการใช้เช้ือเพลิงแบบเดิมมากขึ้น	เนื่องจาก

เป็นพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ภาคจบ)
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SUN ปักธงรายได้ปี63 โต 15-20% 
เล็งเจาะตลาดยุโรป-ขยายผลิตภัฑณ์ใหม่

 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ซัน
สวีท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SUN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี	

2563	เติบโตท่ีระดับ	10-15%	จากปีน้ีคาดเติบโตไม่ต�่า	10%	จากปีก่อนที่

ท�าได้	1,838.38	ล้านบาท	พร้อมทั้งคาดว่าปีหน้าจะสามารถกลับมามีก�าไร

สุทธิได้	เน่ืองจาก	บริษัทฯมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่	2-3	รายการ	ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าหน่ายภายในประเทศ	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพัน

ทมิตรและคาดว่าจะเปิดตัวได้ช่วงต้นปี2563

	 “ปีหน้าจะดีกว่าปีน้ีและลุ้นกลับมามีก�าไรได้	เพราะเราจะเข้าสู่ในสิ่งที่

เคยได้ลงทุนไว้	อย่างเช่นพวกเครื่องจักรต่างๆเราได้ลงทุนครบหมดแล้วที่

เหลือก็มีแต่ลงทุนแค่พวกการตลาด	และเราก็มีแผนว่าจะเดินหน้าขายสินค้า

ปกติถึงแม้จะมีปัจจัยเส่ียงจากภายนอกอย่างเทรดวอ	หรือบาทแข็ง-บาท

อ่อนก็ตาม	รวมถึงเราจะมีการบาลานซ์พอร์ตขายด้วย	โดยปัจจุบันเรามีสัด

ส่วยการขายในเอเชียเกิน50%	หลักๆเลยจะเป็น	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ไต้หวัน	ซึ่ง

เราจะพยายามรักษาลูกค้าเหล่านี้ไว้	และตอนนี้เราก็กลับมาผลิตได้มากขึ้น

ตามแผน	ส่วนสินค้าใหม่ก็ขายดีตอนนี้ขายได้วันละ	20,000	ชิ้นต่อวันจาก

แต่ก่อน	5,000	ชิ้นต่อวัน	“	ดร.องอาจ	กล่าว

 อีกทั้ง ที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการบันทึกความร่วมมือ
การด�าเนินงาน (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทวีวงศ์ มะพร้าว 
จ�ากัด เพ่ือเป็นตัวแทนจ�าหน่ายน�้ากะทิส�าเร็จรูปภาย
ใต้แบรนด์ KC ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทฯเอง โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเน้นส่งออกเป็นหลัก และปัจจุบัน
ได้เริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
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SUN ปักธงรายได้ปี63 โต 15-20% 
เล็งเจาะตลาดยุโรป-ขยายผลิตภัฑณ์ใหม่

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯยังมีแผนขยายตลาดไปยังทวีปยุโรป	เช่น	ประเทศ

อังกฤษ	และแถบสแกนดิเนเวีย	หลังจากช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯได้มีการ

ลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือปรับปรุงเครื่องจักรและนวัตกรรมใหม่เพ่ือให้โรงงาน

ได้มาตรฐานซึ่งส่งผลให้ปีหน้าบริษัทฯจะมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น	

150,000	ตันต่อปี	จากปัจจุบันอยูที่	100,000-120,000	ตันต่อปี	ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯจะส่งออกจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระป๋อง	แช่แข็ง	

และสุญญากาศ

	 ส�าหรับกรณีท่ีค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานั้นได้ส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทฯเป็นอย่างมาก	แต่บริษัทฯได้มีการปรับกลงยุทธ์ใหม่ด้วยการ

เปลี่ยนราคาสินค้าตามสภาพค่าเงินของแต่ละประเทศ	และจะเพ่ิมสัดส่วน

การจ�าหน่ายในประเทศเป็น	30%	จากปัจจุบันอยู่ที่	20%	ส่วนการจ�าหน่าย

ในต่างประเทศจะลดเหลือ	70%	จากปัจจุบันอยู่ที่	80%	รวมทั้งจะเพ่ิม

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทกระป๋องด้วยเช่นกัน	แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯมองว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอีก	หลังจากช่วงที่

ผ่านมาได้มีการปรับตัวอ่อนค่าบ้างแล้ว

 ดร.องอาจ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปีหน้าปัจจัยความ
เสี่ยงที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนั้นคือสถา
การณ์ภัยแล้งภายในประเทศ รวมถึงศัตรูของพืชซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อการเกษตรท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบของบ
ริษัทฯสูงขึ้น แต่บริษัทฯได้มีการปรับตัวด้วยการท�าสมา
ร์ทฟาร์มท�าให้บริษัทฯมีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ตาม
ปกติ ถึงแม้ว่าไตรมาส4โดยปกติจะเป็นฤดูกาลโลว์ซีซั่
นของภาคการเกษตร
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MTC ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปี63 
โต 25-30% จากส้ินปีนี้คาดอยู่ที่ 6 หมื่นลบ. 
พร้อมรักษา NPL ไม่เกิน 2%

	 MTC	ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปี63	โต	25-30%	จากสิ้นปีนี้คาดอยู่ที่	6	
หมื่นลบ.	พร้อมรักษา	NPL	ไม่เกิน2%	มีแผนขยายสาขา	600	สาขา	ปี
หน้า	คาดใช้งบ	5	แสนบาทต่อสาขา	เผยได้รับผลบวกจาก	กนง.ปรับลด
ดอกเบี้ย	หนุนต้นทุนลดลง

 นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เมือง
ไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MTC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้า
พอร์ตสินเชื่อปี2563	จะเติบโตระดับ	25-30%	จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีลูก
หนี้คงค้างอยู่ท่ี	60,000	ล้านบาท	โดยปัจจุบันบริษัทฯสามารถท�าได้แล้ว	
57,000	ล้านบาท	เน่ืองจาก	บริษัทฯมีแผนขยายสาขาใหม่เพ่ิมอีก	600	
สาขา	จากสิ้นปีน้ีคาดว่าจะมีสาขาทั้งสิ้น	4,100	สาขา	โดยจะใช้งบลงทุน
ประมาณ	500,000	บาทต่อสาขา	ขณะท่ีบริษัทฯยังมีนโยบายมีหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้	(NPL)	ไว้ไม่เกิน	2%	โดยปัจจุบันอยู่ที่	0.98%

	 ทั้งน้ี	ในปี2563	บริษัทฯมีแผนออกเงินกู้และหุ้นกู้	มูลค่ารวมกว่า	
15,000	ล้านบาท	เพ่ือใช้ส�าหรับช�าระคืนหนี้เดิมรวมถึงใช้รองรับในการ
ปล่อยสินเชื่อใหม่	ซึ่งมองว่าเป็นจังหวะที่ดีเนื่องจากล่าสุดคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน	(กนง.)	ได้มีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก	
0.25%	เหลือเพียง	1.25%	ซ่ึงจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ	3.3-3.5%	จากเดิมอยู่ที่	4.5%

	 พร้อมกันน้ี	ในปีหน้าบริษัทฯยังมีแผนเดินทางให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
(โรดโชว์)	ในประเทศสิงคโปร์ภายในเดือน	มกราคม	และเบ้ืองต้นอาจจะ
เดินสายในยุโรปเป็นล�าดับถัดไป	ซ่ึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการเพ่ิมสัดส่วน
ของนักลงทุนต่างชาติ	โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่	
18%

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯมองว่าปีหน้าปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิดคือสถานการณ์ภัยแล้งภายในประเทศ	ซ่ึงจะส่งผลต่อลูกค้า
ของบริษัทฯเน่ืองจาก	ฐานลูกค้าหลักส่วนใหญ่ของบริษัทฯประกอบอาชีพ
เกษตกรถึง	60%	ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช�าระเงินได้

	 นายชูชาติ	กล่าวเพ่ิมเติมถึงภาพรวมผลประกอบการปี	2562	ว่า	
บริษัทฯยังคงเป้าพอร์ตสินเชื่อว่าจะเติบโตที่ระดับ	25-30%	และมีหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	ไม่เกิน	2%	โดยในครึ่งปีหลังยังให้ความส�าคัญกับ
การดูแลบริหารคุณภาพหนี้	เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยมีทิศทางท่ี
ชะลอตัว
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SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ

-รายได้ปี 63 โต20-30% ขยายสาขาราว 

200-300 สาขา คาดใช้เงินลงทุน 120-150 ลบ.

	 SAWAD	ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ-รายได้ปี	63	โต20-30%	หลังเดินหน้า
ขยายสาขาต่อเน่ือง	เผยปีหน้าวางแผนขยายสาขาราว	200-300	สาขา	
คาดใช้เงินลงทุน	120-150	ลบ.	วางเป้าภายใน	2-3	ปีข้างหน้าขยายสาขา
เพ่ิมเป็น	4,200	สาขา	จากQ3/62	มี	3,500	สาขา	ระบุปีหน้าคุม	NPL	
3-6%	จากคาดสิ้นปีน้ีอยู่ที่	4%	เตรียมออกหุ้นกู้	มูลค่า	2-	3	พันลบ.	ราว
เดือน	ธ.ค.-ม.ค.	น้ี	เพ่ือรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม	-เป็นทุนหมุนเวียน

  นางสาวธิดา แก้วบุตตา	ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	
บริษัทศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด(มหาชน)	หรือ	SAWAD	เปิด
เผยว่า	แผนธุรกิจปี	2563	บริษัทฯ	ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ	และรายได้
เติบโต20-30%	จากปีน้ี	โดยบริษัทฯ	จะเน้นขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลัก
ประกันซ่ึงเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	จากจ�านวน
สาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน	(สิ้นQ3/62)	จ�านวน	3,500	สาขา	และปีหน้า	
บริษัทฯ	จะขยายสาขาเพ่ิมอีก	200-300	สาขา	เน้นขยายสาขาในภาค
ตะวันออก	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพ่ือผลักดันผลประกอบการให้
เติบโตอย่างต่อเน่ือง

	 ส�าหรับปี2563	บริษัทฯ	ได้วางงบลงทุนรองรับการขยายสาขาไว้
ประมาณ	120-150	ล้านบาท	โดยรูปแบบจะเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์	
ท�าให้สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว	โดยตั้งเป้าเปิดให้ได้วันละ	1	สาขา	
ขณะที่บริษัทฯ	ตั้งเป้าในระยะ	2-3	ปีข้างหน้าจากนี้	จะมีจ�านวนสาขาเพ่ิม
เป็น	4,200	สาขา

 ด้านตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ตาม
นโยบายของบริษัทฯ จะรักษาไว้ที่ระดับ 3-6% ในปี 
2563 จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 4% โดยจะเน้นดูแล
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ลูกค้าสามารถช�าระเงินได้ตรง
ตามก�าหนดเวลา
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SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ

-รายได้ปี 63 โต20-30% ขยายสาขาราว 

200-300 สาขา คาดใช้เงินลงทุน 120-150 ลบ.

	 นอกจากน้ีในปีหน้า	บริษัทฯ	คาดว่าจะมีรายได้จากการเป็นนายหน้า
ขายประกันภัยเข้ามาประมาณ	300	ล้านบาท	จากปีน้ีที่คาดว่ารายได้จาก
ธุรกิจดังกล่าวจะอยู่ท่ีประมาณ	10	ล้านบาท	หลังบริษัทฯ	เพ่ิงได้รับใบ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ซ่ึงรายได้ดังกล่าวจะเข้ามาส
นับสนุนผลประกอบการของบริษัทฯ	อีกทางหน่ึง

	 พร้อมกันน้ี	บริษัทฯ	ยังมีแผนระดมทุน	โดยการออกหุ้นกู้	โดยเตรียม
ออกหุ้นกู้มูลค่ารวมประมาณ	2-3	พันล้านบาท	ในช่วงเดือน	ธันวาคม
ปีนี้	-เดือนมกราคมปี2563	เพ่ือรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม	และใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	โดยสัดส่วนจะเป็นการใช้รีไฟแนนซ์
ประมาณ	70-80%

 นางสาวธิดา กล่าว ทิ้งท้ายว่า แม้ว่าภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศจะชะลอตัวลง แต่
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในแง่การด�าเนินธุรกิจยังสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ เป็น Non-
Bank ท�าให้ได้รับผลดี ยามที่สถาบันการเงินมีการเข้ม
งวดการปล่อยสินเชื่อ ขณะนี้ความต้องการใช้เงินของ
ผู้บริโภคยังคงมีอยู่ ดังนั้น Non-Bank จึงเป็นทาง
เลือกที่ดี รวมทั้งยังไม่กังวลต่อ NPL เนื่องจากบริษัทฯ 
ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทย(ธปท.) เตรียมออกมาตรการคุมค่า
ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามเช่นกัน หากมาตรการดังกล่าวออกมา

(ภาคจบ)
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THRE ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 3 ปี (62-65) 

โต10% ต่อปี หลังค่าใช้จ่าย 9 โครงการหลักลด 

- บ.ย่อยผลงานดี

 นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	THRE	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ
ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมในระยะเวลา	3	ปี(2563-2565)	เติบโตเฉลี่ยปีละ	10%	
พร้อมผลักดันอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE)ขยับแตะที่ระดับ	8-10%	
เป็นมาจากการขยายธุรกิจในส่วนของ	Non-conventionalหรือเป็นงาน
บริการร่วมกับพันทมิตรเป็นหลัก	รวมทั้งบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายจากสัญญา
รับประกันภัยช่วงต่อระยะยาวกับบริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ	9	
โครงการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยในปีนี้สามารถลดได้ถึง	40	ล้านบาท	
และคาดว่าปี2564จะไม่มีค่าใช้จ่ายจากโครงการดังกล่าว

 อีกทั้ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจการ
ให้บริการก็สามารถสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีด้วยเช่น
กัน โดยบริษัทฯคาดว่าภายในระยะเวลา3ปี(2563-2565)
บริษัทย่อยจะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 15-20%

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯยังตั้งเป้าเบี้ยรับรวมจากต่างประเทศจะแตะที่ระดับ	
200	ล้านบาท	ภายในปี	3	ปี(2563-2565)	จากปัจจุบันอยู่ที่	50-60	ล้าน
บาท	โดยการขยายตลาดประกันภัยส่วนบุคคลในประเทศฟลิิปปินส์และ
อินโดนีเซีย	ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ในฟลิิปินส์จ�านวน	
3	ราย	และในอินโดนีเซีย	จ�านวน	2	ราย	คาดว่าจะชัดเจนภายในปี	2563

	 “การเติบโตในอาเซียนคือปีนี้ไปจนถึงอีกสามปีเราจะเร่ิมโฟกัสในอินโด
นีเซียและฟลิลิปปินส์	รวมถึงน�าบริษัทลูกไปให้บริการในต่างประเทศด้วย	
โดยตตอนน้ีมี	ลาว	กัมพูชาเข้ามาแล้ว	นอกจากนี้เราจะน�าเทคโลยีเข้ามา
ช่วยด้วยเพ่ือเสริมแอพพลิเคชั่นต่างๆของเรารวมถึงการน�าบิ๊กดาต้าเข้ามา
ใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยเช่นกัน”	นายโอฬาร	กล่าว

	 ขณะท่ี	บริษัทฯ	ยังมีแผนที่จะล้างขาดทุนสะสม	จากปัจจุบันที่มีขาดทุน
สะสมอยู่ท่ีประมาณ	500	ล้านบาท	ให้หมดภายในปี	2564	จากการขยาย
ธุรกิจในส่วนท่ีท�าก�าไรและลดส่วนของธุรกิจที่ไม่สร้างก�าไร

	 นายโอฬาร	กล่าวเพ่ิมเติม	ถึงภาพรวมประกันภัยในปี2563	โดยมอง
ว่ายังคงคลุมเครือแต่ประกันภัยรถยนต์จะเห็นภาพท่ีชัดเจน	ซ่ึงมีการปรับ
ราคาขึ้นของบริษัทประกันรายใหญ่หลายราย	หลังประสบภาวะขาดทุนใน
ระยะเวลา	2-3ปีท่ีผ่านมา	ขณะที่ตลาดIRRหรือทรัพย์สินก็มีการปรับตัวเพ่ิม
ขึ้นพอสมควรด้วยเช่นกัน
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PTL มั่นใจรายได้ปี62/63 โต6-7% 
หลังมีก�าลังการผลิตใหม่จากโรงงานอินโดฯ
-ออกผลิตภัณฑ์ใหม่

 นายอาซูโตส กุมาร์ อาการ์วาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน	บริษัท	โพลีเพล็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTL	
เปิดเผยว่า	บริษัทฯม่ันใจว่ารายได้งวดปี	2562/2563	(1	เม.ย.62-31	มี.ค.	
63)	จะเติบโตท่ีระดับ	6-7%	ตามเป้าหมายท่ีวางไว้	เนื่องจาก	บริษัทฯจะมี
ก�าลังการผลิตใหม่ท่ีเพ่ิมเข้ามาจากโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตฟลิม์	อีก	44,000	เมทริกตันต่อปี	ซ่ึงจะเริ่มเข้ามาในเดือน
พฤศจิกายนน้ี	โดยบริษัทฯคาดว่าโรงงานดังกล่าวจะสามารถผลิตได้แบบ
เต็มที่ในเดือนมกราคม	2563

	 ขณะท่ี	ผลประกอบการไตรมาส4	งวดปี	2562/2563	(1	ม.ค.63-
31มี.ค.63)	บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมาหลังเข้า
สุ่ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ	โดยเฉพาะเทศกาลวันคริสมาสต์	รวมทั้งบริษัทฯยังมี
แผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

	 “รายได้เรามั่นใจว่าท�าได้ตามเป้าแน่นอน	ถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดี	เทรด
วอร์ยังคงยืดเย้ือแต่	สินค้าเราเป็นสินค้าพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคมีความจ�าเป็นจะ
ต้องใช้	โดยเฉพาะหีบห่ออาหาร	น�ายาซักผ้า	และเรายังมีการประยุกย์ผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ	เพือ่ให้เข้ากับสถาณการณ์ด้วยเช่นกัน	“นายอาซูโตส	กล่าว

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือประหยัดต้นทุน
ต่อหน่วยด้วยเช่นกัน

	 นายอาซูโตส	กล่าวถึง	แผนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นว่า	บริษัทฯ
ยังคงมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน	30-40%	ในช่วงระยะเวลา	15	ปีที่ผ่าน
มา	โดยบริษัทฯมีแผนท่ีจะรักษากรแสเงินสดในมือไว้จ�านวนมาก	เพ่ือที่จะน�า
ดังกล่าวไปขยายการลงทุนเป็นหลัก	เนื่องจากบริษัทฯจะไม่เน้นกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน	ท�าให้มีอัตราหนี้สินต่อทุน	(D/E)	อยู่ในระดับต�่า	ที่	0.15	
เท่า
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JWD ลั่น 3ปี นับจากนี้ 
วางแผนขยายการลงทุนธุรกิจ 
Self-Storage เพ่ิมขึ้นเป็น 15-20 สาขา 
หลังเปิด ธุรกิจใหม่ ‘JWD Art Space’

 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยู
ดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยว
ชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิด
เผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ ‘JWD Art Space’ 
ที่ด�าเนินงานภายใต้บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ท สเปซ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้น 99.99% เพ่ือ
เปิดมิติใหม่การให้บริการโลจิสติกส์งานศิลปะอย่าง
ครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา (Pain Point) ต่าง ๆ แก่นัก
สะสมงานศิลปะและงานประติมากรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมสัดส่วน
การขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้บริโภครายย่อย (B2C) ได้
ตามนโยบายที่วางไว้

	 JWD	Art	Space	ตั้งอยู่บนชั้น	3	ของอาคาร	JWD	Store	It!	สาขา
สยาม	มีพ้ืนท่ีให้บริการรวม	365	ตารางเมตร	จัดเก็บงานศิลปะได้กว่า	
1,000	ชิ้น	จุดเด่นคือการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติเก่ียวกับโลจิสติ
กส์งานศิลปะ	ได้แก่	การให้บริการขนย้ายภาพวาดและงานศิลปะอื่น	ๆ	โดย
ทีมงานมืออาชีพของ	JVK	Movers	ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในด้านนี้มาเป็นระยะเวลากว่า	10	ปี	มีบริการรับท�าประกันภัยให้แก่ชิ้นงาน
ของลูกค้า	การให้บริการจัดเก็บงานศิลปะในพ้ืนที่ควบคุมความชื้นและ
รักษาอุณหภูมิโดยเคร่ืองปรับอากาศตลอด	24	ชั่วโมง	มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานสูง	มีพ้ืนที่ส�าหรับจัดแสดงงาน	ตลอดจนเป็นสถาน
ที่นัดพบของศิลปินและนักสะสมงานศิลปะ
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JWD ลั่น 3ปี นับจากนี้ 
วางแผนขยายการลงทุนธุรกิจ 
Self-Storage เพ่ิมขึ้นเป็น 15-20 สาขา 
หลังเปิด ธุรกิจใหม่ ‘JWD Art Space’

	 “เราเปิดให้บริการ	JWD	Store	It!	สาขาสยาม	โดยเริ่มต้นจาก
การให้บริการห้องเก็บของส่วนตัวได้ประมาณ	1	ปี	และเห็นโอกาสขยาย
ธุรกิจสู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์งานศิลปะแบบครบวงจร	(One	stop	
services)	เพ่ือเป็น	Solution	ในการแก้ไข	Pain	Point	กลุ่มนักสะสม
งานศิลปะ	ท่ีต้องการหาสถานท่ีจัดเก็บที่เหมาะสมเพ่ือคงคุณค่างานศิลปะ
ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ที่สุด	ระบบจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงานที่
สะสมและขนย้ายงานศิลปะท่ีได้มาตรฐานในไทย	ปัจจุบันจึงนับว่าเราเป็น	
First	Mover	หรือผู้ประกอบการรายแรกท่ีเปิดตัว	Art	Space	ท่ีเป็นศูนย์
รวมที่สุดแห่งระบบการจัดเก็บงานศิลปะ	ให้ค�าปรึกษา	และบริการครบ
วงจรเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอย่างที่ไม่เคยมีใครท�ามาก่อนในประเทศไทย	
โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์ศิลปะระดับภูมิภาคที่สร้างและขยับขยายเครือข่าย
ศิลปะร่วมสมัยทั้งในและนอกภูมิภาค	ประกอบกับท�าเลที่ตั้งของโครงการท่ี
อยู่ในพ้ืนท่ีย่านศูนย์กลางธุรกิจ	สามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวก
สบาย	จึงม่ันใจว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ที่มีผลตอบรับที่ดี”	นายชวนินทร์	กล่าว

 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Mobile 
Application ภายใต้ชื่อ JWD Art Space เพ่ือเป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าใช้
บริการ โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่อง
ทางติดต่อนัดหมายการขนย้ายงานศิลปะ อัพเดต
สถานะการจัดเก็บงานศิลปะให้แก่ลูกค้า ข้อมูลการจัด
แสดงเอ็กซิบิชั่นงานศิลปะต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทย
และต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	คาดว่าธุรกิจ	Art	Space	จะสามารถสร้างรายได้จากการ
รับบริการขนย้าย	จัดเก็บ	และบริการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องจากงานศิลปะ	
รวมประมาณปีละ	10-15	ล้านบาท	โดยหลังจากจัดงานเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเม่ือวันท่ี	26	พฤศจิกายนท่ีผ่านมา	ก็ได้รับการตอบรับท่ีดี	โดยมี
นักสะสมงานศิลปะและศิลปินชื่อดังเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมากและแสดง
ความสนใจใช้บริการหลายราย

	 “เน่ืองจากในช่วง	3	ปีนับจากนี้	JWD	วางแผนขยายการลงทุนธุรกิจ	
Self-Storage	เพ่ิมขึ้นเป็น	15-20	สาขา	รวมพ้ืนที่	20,000	ตารางเมตร	
เน้นท�าเลในเมืองท่ีลูกค้าสามารถเข้า-ออกได้สะดวก	ดังนั้นหากธุรกิจ	Art	
Space	สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายวางไว้	เราก็พร้อมจะใช้พ้ืนที่ส่วน
หนึ่งใน	Self-Stora
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ILINK ส่งซิกรายได้ปี63 
โตมากกว่า 10% พร้อมวางงบลงทุน 
200 ลบ. ขยายคลังสินค้า

 นางสาววริษา อนันตรัมพร	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	อินเตอร์
ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ILINK	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาด
ว่ารายได้ปี	2562	จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่	5,485	ล้านบาท	
เนื่องจาก	ใน	9	เดือนแรกท่ีผ่านมาบริษัทฯสามารถท�าได้แล้ว	4,200	ล้าน
บาท	โดยการเติบโตมาจากธุรกิจจ�าหน่ายสัญญาณ	ไม่ว่าจะเป็นสาย	UTP	
และสายไฟเบอร์	ขณะท่ี	ธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตได้ดีเช่นกันซึ่งมาก
จากโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล	(USO	Phase2)รวม
ทั้งในไตรมาส4/2562	น้ีเข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ันของธุรกิจ	บริษัทฯจึงมั่นใจว่าผล
ประกอบการจะเป็นไปตามที่คาดหวังแน่นอน

	 ขณะท่ีธุรกิจวิศวกรรมปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ(Backlog)จ�านวน	
1,700	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีน้ี	300-400	ล้านบาท	
ส่วนที่เหลือรับรู้ในปีถัดไป	อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสใน
การเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง	โดยล่าสุดบริษัทฯพ่ึงชนะการประมูล
โครงการติดตั้งสายใต้ดินเชียงใหม่มูลค่า	170	ล้านบาท	ซ่ึงจะทยอยรับรู้ใน
ปี2563	โดยงานดังกล่าวไม่รวมในมูลค่าBacklogข้างต้น

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯยังอยู่ระหว่างรอผลการประมูลงานใหม่อีก	2	
โครงการ	ได้แก่	โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้า	115	เควี	(วงจร4)	
เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาสมุย	จังหวัดสุ
ราษณ์ธานี	และเกาะปันหยี	จังหวัด	พังงา	ซ่ึงได้ยื่นประมูลไปตั้งแต่ปลาย
เดือนสิงหาคม-ต้นกันยายนท่ีผ่านมา	โดยปัจจุบันอยุ่ระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นเสนอราคาท้ังหมด	ซึ่งคาดว่า
จะทราบผลภายในสิ้นปีน้ี	และบริษัทฯคาดหวังจะได้รับงานดังกล่าวเนื่องจา
กบริษัทฯย่ืนประมูลราคาที่ค่อนข้างต�่า	โดยสองโครงการบริษัทฯได้ยื่นราคา
ประมูลอยู่ท่ี	1,500	ล้านบาท	ซ่ึงหากบริษัทฯได้รับงานดังกล่าวจะส่งผลให	้
รายได้ในปี	2563	เติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ซ่ึงเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

 ทั้งนี้ ในปีหน้าบริษัทฯได้วางงบลงทุนราว 200 ล้าน
บาท เพ่ือรองรับการขยายคลังสินค้า รวมทั้งวางงบ
ลงทุนอีกราวหลักร้อยล้านบาท เพ่ือรองรับขยายธุรกิจ
จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณด้วยเช่นกัน
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NNCL วางเป้ารายได้ปี 63 โต 5% 
เน้นสร้าง Recurring income 
- ลุ้นแผนร่วมทุนพันธมิตร 
ผุด Data center ชัดเจน ม.ค. นี้

 NNCL วางเป้ารายได้ปี 63 โต5% เน้นสร้าง 
Recurring income -ลุ้นแผนร่วมทุนพันธมิตร 
ผุด Data center ชัดเจน ม.ค. นี้ เดินหน้าก่อสร้าง
โครงการผลิตไฟฟา้นวนครเฟส2 ขนาด 60 Mw ใน 
ส.ค. ปีหน้า เร็วกว่าแผน

 นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	NNCL	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี	
2563	เติบโต	5%	เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ	จะเน้นการสร้างรายได้ประจ�า	
(Recurring	income)	อย่างต่อเนื่อง	ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ	มี	Recurring	
income	แล้วประมาณ	80%	ของรายได้ทั้งหมด	ซ่ึงมาจากการรับรู้ราย
ได้จากโครงการโรงไฟฟา้	และธุรกิจให้บริการระบบสาธารณูปโภค	เช่น	
การบริหารจัดการน�้า	ขายน�้าดี	และบ�าบัดน�้าเสียให้กับลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรม	อีกทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุนโครงการใหม่ที่จะสนับสนุน
ให้รายได้ประจ�าเพ่ิมขึ้น	โดยอยู่ระหว่างการเตรียมลงทุน	โครงการศูนย์
ดาต้าเซนเตอร์	ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครปทุมธานี	ซึ่งจะเป็นการ
ร่วมลงทุนกับพันธมิตร	การลงทุนจะแบ่งเป็นเฟสๆ	คาดว่าเฟสแรกจะมี
มูลค่าการลงทุน	1,000-2,000	ล้านบาท	ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญา
ร่วมทุนภายในเดือน	มกราคม	นี้

	 ด้านธุรกิจขายท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม	ปัจจุบันบริษัทฯมีนิคมฯ	
ทั้งหมด	2	แห่ง	ได้แก่นิคมฯ	นครราชสีมา	และปทุมธานี	ซ่ึงขณะนี้มีลูกค้า
สนใจเข้ามาจองซื้อท่ีดินภายในนิคมฯแล้วหลายราย	ขณะท่ีล่าสุดบริษัทฯ	
ได้มีการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่เพ่ือขายที่ดินราว	115	ไร่	เฉลี่ยราคา
ขายอยู่ที่	2	-	2.5	ล้านบาทต่อไร่	คาดว่าจะเริ่มโอนที่ดินให้กับลูกค้าได้อย่าง
เร็วที่สุดในเดือนธันวาคม	2562	หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนมกราคม	
2563
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NNCL วางเป้ารายได้ปี 63 โต 5% 
เน้นสร้าง Recurring income 
- ลุ้นแผนร่วมทุนพันธมิตร 
ผุด Data center ชัดเจน ม.ค. นี้

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	อยู่ระหว่างเดินหน้าก่อสร้าง	โครงการผลิตไฟฟา้

นวนคร	เฟส	2	ท่ีด�าเนินการโดยบริษัท	ผลิตไฟฟา้	นวนคร	จ�ากัด	(NNEG)	

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน	3	ฝ่าย	ประกอบด้วยบริษัท	ผลิตไฟฟา้ราชบุรี	จ�ากัด	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.	ผลิตไฟฟา้ราชบุรีโฮลดิ้ง	ถือหุ้น	40%	บริษัท	

นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ย่ี	จ�ากัด	

(มหาชน)	ถือหุ้นฝ่ายละ	30%	โดยโครงการเฟส2	มีก�าลังผลิตติดตั้ง	60	

เมกะวัตต์	และก�าลังผลิตไอน�้า	10	ตันต่อชั่วโมง	มูลค่าโครงการประมาณ	

3,105	ล้านบาท	คาดว่าจะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์	(COD)	ได้ใน

ช่วงเดือน	สิงหาคม	2563ซ้่ึงเร็วกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะ	COD	ในเดือน	

กันยายน	ปี	2563	ส่งผลให้ก�าลังการผลิตไฟฟา้และไอน�้ารวมของโครงการ

ผลิตไฟฟา้	นวนคร	เพ่ิมข้ึนเป็น	185	เมกะวัตต์	และไอน�้า	ประมาณ	40	ตัน

ต่อชั่วโมง

 นายนิพิฐ กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีเป้าหมาย
ที่จะผลักดันให้ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (พ้ืนที่
รวมประมาณ 7 พันไร่) ให้เป็นSmartCity โดยใน
ช่วงต้นเดือน มกราคม นี้ จะมีการเซ็นบันทึกความ
เข้าใจ (MoU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)
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FPI ลั่นปี63 รายได้โตไม่ต�่ากว่า 20% 
หลังรับรู้รายได้จาก ALP FPI อินเดีย 
จากเข้าถือหุ้นทั้ง 100%

	 FPI	ลั่นปี63	รายได้โตไม่ต�่ากว่า	20%	หลังรับรู้รายได้จาก	ALP	FPI	

อินเดีย	จากเข้าถือหุ้นทั้ง	100%	พร้อมลุยประมูลงานใหม่อินเดีย	2-3	

โครงการ	มูลค่ากว่า	500	ล้านรูปี	หรือราว	250	ลบ.	ส่วนภาพรวมผล

งานปี62	คาดรายได้จะเติบโต11-12%	จากปีก่อนที่ท�าได้	1,982.14	ล้านบาท	

ซุ่มศึกษาลงทุนโครงการโซลาร์2-3	โครงการเวียดนาม

  นายสมพล ธนาด�ารงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	(FPI)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้ง

เป้ารายได้ปี2563	เติบโตไม่ต�่ากว่า	20%	เนื่องจาก	บริษัทฯจะมีการรับรู้

รายได้จาก	ALP	FPI	PARTS	PRIVATE	LIMITED	(ALP	FPI)	ซึ่งเป็น

บริษัทในประเทศอินเดีย	หลังล่าสุดบริษัทฯได้เข้าถือหุ้นแล้วในสัดส่วน	

100%	โดยบริษัทฯมีแผนขยายฐานธุรกิจการผลิตและการกระจาย

สินค้าไปท่ัวทั้งภูมิภาคเอเชียรวมทั้งภูมิภาคทั่วโลก	ซ่ึงต้นทุนการผลิต

ที่ประเทศอินเดียอยู่ในระดับต�่ากว่าประเทศไทยถึง20%	ซ่ึงสอดคล้อง

กับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทในการกระจายความเสี่ยงจากการ

ด�าเนินธุรกิจหลัก

 ขณะที่ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่
ในประเทศอินเดีย 2-3 โครงการ มูลค่ากว่า 500 
ล้านรูปี หรือคิดเป็น 250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะ
ทราบผลเร็วๆนี้ซึ่งหากบริษัทฯได้รับงานดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ALP FPI สามารถเทิร์นอะราวด์ได้

	 “ประเทศอินเดียปีท่ีแล้วตลาดค่อนข้างซบเซา	ประกอบกับเราไปเป็น

พาร์ทเนอร์เราไม่ค่อยเข้าใจเขาซ่ึงทางฝั่ งนั้นจะเน้นดีไซด์สวยหรูและใช้

ต้นทุนค่อนข้างมาก	ส่วนเรามองว่ามันควรจะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า	ท�าให้

เราไปเทคโอเวอร์เขามา	100%	ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทในอินเดียขาดทุนมาโดย

ตลอด	แต่ต้นทุนการผลิตของเขาถูกกว่าไทย20%	ถึงแม้ตลาดไม่ดีนัก	แต่

มองว่าในอนาคตอินเดียจะเป็นฐานในการส่งออกกลุ่มหนึ่ง	และโดเมสติคใน

ตลาดอินเดียยังคงโตขึ้นเรื่อยๆ”	นายสมพล	กล่าว
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FPI ลั่นปี63 รายได้โตไม่ต�่ากว่า 20% 
หลังรับรู้รายได้จาก ALP FPI อินเดีย 
จากเข้าถือหุ้นทั้ง 100%

	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการปี2562	บริษัทฯคาดว่ารายได้จะเติบโต	
11-12%	จากปีก่อนท่ีท�าได้	1,982.14	ล้านบาท	ถึงแม้ภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศจะชะลอตัวซ่ึงติดลบถึง	14-15%	แต่บริษัทฯยังคงสร้าง
ผลประกอบการท่ีดีได้โดย	9	เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทฯมีการเติบโตถึง	
11%	และปีท่ีผ่านมาบริษัทฯได้รับงานใหม่หลายโครงการเก่ียวกับชิ้นส่วน
ประกอบยานยนต์	จึงส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯยังคงรับงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆโดย
ปัจจุบันมีงานในมือ	(Backlog)	มูลค่า	800-900	ล้านบาท

	 ขณะเดียวกันค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานั้นไม่กระทบต่อบริษัทฯ
มากนัก	โดย	9	เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ	139.95	ล้านบาท	
ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับทั้งปีของปี2561	แต่อย่างไรก็ตามยังต�่ากว่า
เป้าที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้	โดยต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯคาดว่าเงินบาทจะอยู่ที่
ระดับ	31.50	บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	แต่ปัจจุบันเงินบาทอยู่ที่ระดับ	30.50	
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิบริษัทฯหายไปถึง	55	ล้านบาท
ในช่วงเก้าเดือนแรก	แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจหลังบริษัทฯ
ได้บริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนลดลง	รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ลดลงด้วยเช่นกันหลังได้รับอานิสงค์จาก
ดอกเบี้ยท่ีอยู่ในช่วงขาลง

 ส่วนประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจี
นบริษัทฯมองว่าเป็นผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่ว
โลก แต่ขณะเดียวกันยังเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ประกอบการ
รถยนต์หลายรายในประเทศจีนที่ผลิตสินค้าส่งออก
ไปยังสหรัฐฯเริ่มย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
แทน

	 ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนปัจจุบันบริษัทฯท�าโรงไฟฟา้ที่จังหวัด
นราธิวาส	ซึ่งปัจจุบันสร้างก�าไรให้แก่บริษัทฯปีละ	60-70	ล้านบาท	
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯมองว่าธุรกิจโรงไฟฟา้ในประเทศไทยใกล้ถึง
จุดอิ่มตัว	บริษัทฯจึงมองหาโอกาสขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ	ซึ่ง
เป็นการลงทุนร่วมกับ	บริษัท	อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
ECF	โดยเบื้องต้นบริษัทฯได้ศึกษาลงทุนโครงการโซลาร์2-3	โครงการใน
ประเทศเวียดนาม	ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที
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EA เผยแผน 3ปี (63-65) 
ทุ่มงบ 4 พันลบ. ลุยพัฒนาโซลาร์ลอยน�้า
-Rooftop 200 MW

 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	EA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯวางงบ
ลงทุน	3	ปี	(2563-2565)	จ�านวน	4,000	ล้านบาท	เพ่ือใช้รองรับสร้าง
โรงไฟฟา้โซลาร์ลอยน�้าและโซลาร์รูฟท็อปในพ้ืนที่โรงงานของบริษัท	ไทย
ฟูด้ส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TFG	ก�าลังการผลิตรวมกว่า	200	เมกะ
วัตต์	หลังล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงเพ่ือเข้าถือหุ้น	40%	ในบริษัท	ทีเอฟ	เทค	
จ�ากัด	(TFT)	เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

	 ส�าหรับ	โครงการดังกล่าวคาดว่าเฟสแรกมีก�าลังการผลิตอยู่ที่	13.78	
เมกะวัตต์	โดยบริษัทฯจะติดตั้งโซลาร์ลอยน�้าบนพ้ืนที่โรงงานของ	TFG	
จ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	โรงช�าแหละไก่กาญจนบุรี,	โรงช�าแหละไก่กบินทร์บุรี,	
โรงอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	และโรงอาหารสัตว์กบินทร์บุรี	โดยโครงการ
โซลาร์ลอยน�้ามีมูลค่าการลงทุนราว	20-21	ล้านบาทต่อเมกะวัตต์	ทั้งนี้
บริษัทฯจะเร่ิมก่อสร้างเฟสแรกในทันทีและคาดว่าจะสามารถจ�าหน่ายไฟ
ให้แก่	TFG	ได้ในเดือนพฤศภาคม2563	โดยมีอัตราค่าไฟอยู่ท่ี	3	บาทต่อ
หน่วย	และมีอัตราก�าไรขั้นต้นประมาณ	60%	ขณะท่ีเฟสถัดไป	คาดว่าจะ
แล้วเสร็จได้ทั้งหมดภายในปี	2565	โดยบริษัทฯมองว่าการร่วมกับ	TFG	จะ
เป็นการต่อยอดในการเข้ารับงานอื่นในอนาคตโดยเฉพาะจากทางภาครัฐ

	 ด้านการลงทุนในต่างประเทศปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างรอความ
ชัดเจนในโครงการโซลาร์ไฮบริด	ในประเทศเวียดนาม	ซ่ึงมีก�าลังการผลิต
รวมอยู่ที่	40	เมกะวัตต์	โดยปีหน้าคาดว่าจะเห็นความชัดเจน

	 ทั้งน้ี	บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ปี2563	จะเติบโตไม่ต�่ากว่า20,000ล้าน
บาท	พร้อมมั่นใจว่าจะมีก�าไรสุทธินิวไฮต่อเนื่อง	ซ่ึงการเติบมาจาก
ธุรกิจโรงไฟฟา้,	ธุรกิจรถยนต์ไฟฟา้	(EV),	ธุรกิจไบโอดีเซล,	ธุรกิจกรีน
ดีเซล-PCM	และ	ธุรกิจ	E-Ferry	&	Charging	โดยบริษัทฯจะมีการส่ง
มอบรถยนต์	EV	จ�านวน	5,000	คัน	โดยล็อตแรกจะส่งมอบในเดือน
เมษายน2563	จ�านวน	100	คันส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบทั้งหมดภายใน
ปีหน้า	ซ่ึงบริษัทฯคาดว่ารถยนต์	EV	จะสามารถสร้างรายได้กว่า	5,000	
ล้านบาท	และมีอัตราก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า	8%

	 ขณะท่ี	บริษัทฯวางบลงทุนปีหน้าไว้ที่	7,400	ล้านบาท	ซึ่งจะใช้ส�าหรับ
ลงทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนเฟสแรก	ขนาดก�าลังการผลิต	
1	กิ๊กะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี	ซ่ึงใช้งบลงทุนราว	5,000	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือ
ใช้รองรับขยายธุรกิจอ่ืนๆ
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TFG ปักธงรายได้ปี63 โต 15% 
หลังเน้นส่งออกไก่ดิบไปจีน
- บุกตลาดปรุงสุกมากขึ้น

	 TFG	ปักธงรายได้ปี63	โต	15%	หลังเจาะตลาดไก่และสุกรปรุงสุกไป
ยังประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น-เน้นส่งออกไก่ดิบไปจีน-บุกตลาดปรุงสุกมากขึ้น	
เผยปี63	ทุ่มงบ	2-2.5	พันลบ.ขยายโรงเรือนหมู-โรงงานแปรรูป-โรงผลิต
อาหารสัตว์

 นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์ม
และพัฒนาคุณภาพ บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้
ปี2563 เติบโต15% จากปีนี้คาดท�าได้ 28,000 ล้าน
บาท เนื่องจาก บริษัทฯจะเน้นเจาะตลาดไก่และสุกรปรุง
สุกไปยังประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯได้มีการลงทุน
โรงงานมาซักระยะหนึ่งแล้วและคาดว่าปีหน้าจะสามารถ
ถึงจุดคุ้มทุนได้ รวมทั้งบริษัทฯจะเน้นการส่งออกไก่ดิบ
ไปยังประเทศจีนมากขึ้นโดยจะส่งออกอยู่ที่ 15,000 ตัน
ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 5,000-6,000 ตันต่อปี

	 อีกทั้ง	ปี2563บริษัทฯได้วางงบลงทุนกว่า	2,000-2,500	ล้านบาท	
เพ่ือใช้ส�าหรับรองรับขยายโรงเรือนสุกร	6	ฟาร์ม	โรงงานแปรรูปสุกร	และ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์	ส่งผลให้ก�าลังการผลิต	จะเพ่ิมขึ้นโรงงานละ	10%	
จากปัจจุบันท่ีมีก�าลังการผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่	1.9	แสนตันต่อเดือน	โดยจะ
เพ่ิมอีก	50,000	ตันต่อเดือน

	 ขณะท่ี	ก�าลังการผลิตไก่ดิบอยู่ที่	400,000	ตันต่อปี	ส่วนการผลิตไก่
สุกอยู่ท่ี	5,000	ตันต่อปี	ส่วนการผลิตเนื้อหมูดิบอยู่ที่	100,000	ตันต่อ
ปี	และในปีหน้าบริษัทฯจะมีการส่งออกเนื้อไก่สุกเพ่ิมเป็น	12,000	ตันต่อปี	
จากปัจจุบันอยู่ท่ี	5,000	ตันต่อปี	ส่วนไก่ดิบจะเพ่ิมเป็น60,000	ตันต่อปี	
จากปัจจุบันอยู่ท่ี	50,000	ตันต่อปี	และในปีหน้าบริษัทฯคาดว่าจะมีสัดส่วย
รายได้จากธุรกิจเน้ือไก่50%	ธุรกิจเนื้อหมู30%	ส่วนท่ีเหลือจะมาจากธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์เล้ียง	20%
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TFG ปักธงรายได้ปี63 โต 15% 
หลังเน้นส่งออกไก่ดิบไปจีน
- บุกตลาดปรุงสุกมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตามปัจุบันบริษัทฯมีการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือจ�าหน่าย

สัดส่วน30%	และผลิตเพ่ือใช้เองสัดส่วน70%

	 ทั้งน้ี	บริษัทฯประเมินว่าราคาไก่ในปี2563	จะปรับตัวดีขึ้น	หลังจากที่

ซัพพลายลดลง	ซึ่งส่งจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไปยังประเทศ

จีน	ขณะท่ีเน้ือสุกรยังมีความกังวลเกี่ยวโรคอหิวาต์หมู	ถึงแม้ภายใน

ประเทศไทยจะยังไม่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว	แต่ในประเทศโดยรอบยังคง

แพร่ระบาดหนักอยู่	ส่วนปัจจัยค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่านั้น	มองเป็นผล

บวกต่อบริษัทฯเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯยังมีสัดส่วนส่งออกที่ค่อนข้างน้อย

อยู่ที่	30%	เท่านั้น

 ขณะที่ ล่าสุดบริษัทฯได้ลงนามร่วมมือ (MOU) กับ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ EA เพ่ือ
ร่วมลงทุนท�าโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) และโรงไฟฟา้โซลาร์ลอยน�้า เพ่ือใช้
ในโรงงานกลุ่ม TFG ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานให้แก่
บริษัทฯได้ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีค่าค่าไฟอยู่ที่ 500 
ล้านบาทต่อปี ซึ่งการลงทุนโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ประหยัดค่าไฟได้ถึง 6-10% หรือ 30-50 ล้านบาทใน
ระยะแรกขณะที่เมื่อครบทุกเฟสจะประหยัดต้นทุนได้ถึง 
20% หรือราว 100 ล้านบาท
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NEX เปิดโมเดลปี 63 

ลุยธุรกิจรถบัสโดยสารครบวงจรมูลค่าหมื่นล. 

มั่นใจหนุนผลงานกลับมาเทิร์นอะราวด์ 

 NEX เปิดกลยุทธ์ปี 63 ลุยธุรกิจรถบัสโดยสารครบ
วงจร ยกระดับเพ่ิมการเติบโตของธุรกิจเติบโตแบบ
ยั่งยืน “คณาวุฒิ วรรทนธีรัช” ระบุถือเป็นปีที่ส�าคัญ
ของ NEX ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมรถบัสโดยสาร-
รถไฟฟา้ ทั้งในส่วนของการปล่อยเช่า-ซ่อมบ�ารุง ที่มี
มูลค่าตลาดนับหมื่นล้านบาท มั่นใจหนุนผลงานกลับมา
เทิร์นอะราวด์ พร้อมสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นใน
อนาคต

 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	เน็กซ์	พอยท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(NEX)	เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจปี	2563	ว่า	นับเป็นปีที่น่าจับตามอง	เนื่องจากบริษัทฯ	ได้

เจาะธุรกิจใหม่อย่างเต็มรูปแบบ	คือ	การรุกธุรกิจรถบัสโดยสารครบวงจร	

ทั้งในส่วนของการปล่อยเช่า-ซ่อมบ�ารุง	ที่มีมูลค่าตลาดนับหมื่นล้าน	ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ	ด�าเนินการขึ้นเพ่ือวางรากฐานให้มีความพร้อมและ

สามารถเติบโตอย่างมั่นคง	ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรายได้	การ

สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจและการเงินในอนาคต	

	 ส�าหรับธุรกิจรถบัสโดยสารครบวงจรของที่	NEX	ด�าเนินการนั้น	แบ่ง

เป็น	4	ส่วน	คือ	รถบัสโดยสารระบบล้อเชื่อมระบบราง	รถบัสท่องเที่ยว	

รถบัสรับส่งพนักงาน	และรถบัสโรงเรียน	ซ่ึงจะช่วยหนุนผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ	ในอนาคตเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	

เนื่องจากท�าให้บริษัทฯ	มีรายได้ประจ�าที่แน่นอน	จากแหล่งรายได้	คือ	ค่า

เช่า	พ่วงสัญญาซ่อมบ�ารุง	และรายได้จากเช่าซ้ือสัญญา	ท�าให้บริษัทฯมี

แหล่งที่มาของรายได้ประจ�า	(Recurring	Income)	ชัดเจน	ไม่ต่างจาก

ธุรกิจโรงไฟฟา้ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟ	(PPA)	ท�าให้มั่นใจได้ว่าแนวโน้มผล

งานในปี	2563	จะกลับมาเทิร์นอะราวด์	และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต
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NEX เปิดโมเดลปี 63 

ลุยธุรกิจรถบัสโดยสารครบวงจรมูลค่าหมื่นล. 

มั่นใจหนุนผลงานกลับมาเทิร์นอะราวด์ 

	 “การรุกธุรกิจรถบัสโดยสารอย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้	ถือเป็น

ก้าวส�าคัญของบริษัทฯ	ซ่ึงจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า	นับต่อจากนี้จะมีความ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นกับ	NEX	เพราะนอกจากธุรกิจดัง

กล่าวจะมีรายได้ท่ีสม�่าเสมอแล้ว	ยังมีบริษัทขนส่งใหญ่สนับสนุน	และมีคู่

แข่งน้อยรายอีกด้วย	ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญ	จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุ

ใดภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ	นับต่อจากนี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง”

	 อีกทั้งยังมีบริษัทขนส่งมวลชนใหญ่	Feeding	เป็นทั้ง	พันธมิตรและผู้

สนับสนุนหลัก	ในการซ้ือรถบัสล็อตใหญ่พร้อมทั้งสนับสนุนงานซ่อมบ�ารุง

ระยะยาว	ในปีหน้า

 ล่าสุด NEX ได้ร่วมลงนามในสัญญา เพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์โดยสาร 
ธุรกิจขนส่งมวลชน การให้เช่ารถด�าเนินการระยะยาว 
การซ่อมบ�ารุงรถยนต์โดยสาร กับบริษัท สยาม แส
ตนดาร์ด เอนเนอจี้ จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจน�าเข้ารถ
บรรทุกคนโดยสาร และการให้บริการซ่อมบ�ารุงรถ
บรรทุกคนโดยสาร ยี่ห้อซันลอง (Sunlong) จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นการก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรมรถบัสโดยสารทุกรูปแบบ เชื่อมโยงระบบ 
Feeder ขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบราง ขณะเดียวกัน 
แผนการด�าเนินงานในอนาคต NEX ยังเตรียมบุกตลาด
รถยนต์ EV อีกด้วย      
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PT คาดรายได้ปี63 โต10% 

ตามอุตสาหกรรมการไอที

- ลุยตลาดซีเคียวริตี้มากขึ้น

 PT คาดรายได้ปี63 โต10% ตามอุตสาหกรรมการ
ไอที-ลุยตลาดซีเคียวริตี้มากขึ้น พร้อมเผยผลงาน 
Q4/62 แจ่มกว่าQ3/62 ตามเทรนอินฟาซัคเจอร์ปรับ
ตัวดีขึ้น

 นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์
เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PT	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้
ปี2563	จะเติบโตท่ีระดับ10%	ซ่ึงเป็นไปตามอุตสาหกรรม	IT	Solution	ที่
คาดว่าจะเติบโตในระดับเดียวกัน	ถึงแม้จะมีปัจจัยท่ีท้าทายอย่างเรื่องภาพ
รวมเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว	แต่อย่างไรก็ตามลูกค้ารายใหญ่ของบ
ริษัทฯยังคงเดินหน้าลงทุนด้าน	IT	Solutionอย่างต่อเนื่อง

	 อีกทั้ง	ในปี2563	บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการรูปแบบใหม่ไม่
ว่าจะเป็น	ระบบรักษาความปลอดภัย	(Security)	รวมถึงหุ้นยนต์โรบอท
(Robot)	ซึ่งบริษัทฯจะให้น�้าหนักการลงทุนทั้งสองด้านนี้เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเร่ืองระบบรักษาความปลอดภัยที่คาดว่าปีหน้าจะมีการเติบโต
ค่อนข้างมาก	ทั้งน้ีบริษัทฯวางงบลงทุนเพ่ือใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ	
จ�านวนกว่า	10	ล้านบาท	โดยงบลงทุนดังกล่าวถือว่าเป็นงบลงทุนทั่วไปที่
บริษัทฯได้ก�าหนดไว้ในทุกๆปี

	 “ปีหน้าเราคาดหวังว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ภายใต้ปัจจัย
แวดล้อมท่ีไม่ค่อยดีนัก	แต่เรายังมีการเติบโตจากลูกค้าที่เป็นฐานส�าคัญ
ที่อยุ่กับเราต่อเน่ืองมา	และลูกค้ารายใหญ่ของเรายังคงต้องลงทุนด้านIT	
Solutionอยู่	และบริษัทฯยังมีสินค้าและบริการใหม่ๆซ่ึงเห็นมาตั้งแต่ปีนี้	
เช่น	ระบบรักษาความปลอดภัย	โรบอท	ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
ท�างานของลูกค้าเรา	“	นายวิเชียร	กล่าว

	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบในปี	2562	บริษัทฯคาดว่าจะใกล้เคียง
ปี2561	ท่ีมีรายได้	2,718.38	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	157.84	ล้านบาท	
โดยมีไตรมาส	4/2562	เป็นตัวขับเคลื่อนผลประกอบการเป็นหลักซึ่งคาด
ว่าจะดีกว่าไตรมาส	3/2562	ตามกระแสของการลงทุนโครงการพ้ืนฐาน
(อินฟาซัคเจอร์)	ท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้น

	 “ในเร่ืองของอินฟาซัคเจอร์	คิดว่าถ้ามองในแง่ของเทรนน่าจะดีขึ้น
ในไตรมาส	4/2562	ซึ่งดีกว่าไตรมาส	3/2562	และอาจส่งผลให้ภาพรวม
ปี2562	ทั้งปีอาจจะไม่ต่างกับปี2561หรือว่าอาจมีโอกาสเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย	
และเรามองว่าภายในระยะเวลา1-3ปีข้างหน้าผลประกอบการก็จะดีขึ้นด้วย
หลังจากเราปรับกลยุทธ์ต่างๆในการท�างาน	รวมทั้งอินฟาซัคเจอร์ก็ยังคง
ส�าคัญอยู่”	นายวิเชียร	กล่าว
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